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	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2568	 นางสาวอนงค์นาถ	 จ่าแก้ว	
เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานงาน
แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี	 พ.ศ.	 2569	 
โดยม	ีนางวลิาวณัย์	ใคร่ครวญ	รองอธบิดกีรมวชิาการเกษตร	นายราชนัย์	
ซุ้นหัว้	ผูว้่าราชการจงัหวัดอุดรธาน	ีและส�านักงานสง่เสริมการจดัประชมุ
และนทิรรศการ	(องค์การมหาชน)	หรอื	สสปน.	ร่วมแถลงข่าว	ณ	โรงแรม
คิมป์ตัน	 มาลัย	 กรุงเทพฯ	 ในการนี้คณะกรรมการสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวด้วย

แถลงข่าวงานพืชสวนโลกอุดรธานี
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พืชสวน ร า ย ง า น

กองบรรณาธิการ

นโยบายการผลิตทุเรียนคุณภาพ

	 ดร.ภชัญภณ	หมืน่แจ้ง	รองอธบิดกีรมวชิาการเกษตร	ได้บรรยาย
พิเศษ	 เรื่อง	 “นโยบายการผลิตตามมาตรฐานการส่งออกทุเรียน
คุณภาพ”	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 พื้นที่ปลูกทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้นทุกปี	ในป	ี2567	มีพื้นที่ที่ให้
ผลผลิตแล้ว	กว่า	1.1	ล้านไร่	ปริมาณผลผลิตประมาณ	1.5	ล้านตัน	97%	
ของปริมาณผลผลิตส่งออกไปจีนในรูปผลสด	 และทุเรียนแปรรูป	 ในปี	
2567	ข้อมูล	ณ	เดือนกันยายน	มีการส่งออกทุเรียนไปจีนประมาณ	7.7	
แสนตัน	มูลค่ากว่า	1	แสนล้านบาท	การส่งออกทุเรียนผู้ส่งออกจะต้องมี
ใบรบัรองการผลติ	GAP	และใบรบัรองโรงคดับรรจุ	ทีอ่อกโดยกรมวิชาการ
เกษตร	 เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนการส่งออก	 และจะมีมาตรการ
ระงับ	 หรือยกเลิกใบรับรองหากได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้น�าเข้า	
โดยเฉพาะการปนเปื้อน	โลหะหนัก	สารตกค้าง	เชื้อจุลินทรีย์	และอื่น	ๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร
 กรมวชิาการเกษตรได้มมีาตรการควบคมุ	และตรวจสอบคณุภาพ
ทุเรียนก่อนการส่งออกอย่างเข้มข้นมาต้ังแต่ปี	 2565	 ต่อมาในปี	 2566	 
ได้ก�าหนดให้เป็น	“ปีทเุรยีนไทยคณุภาพ”	รณรงค์ให้เกษตรกร	ผูส่้งออก	
โรงคดับรรจ	ุค�านงึถงึคณุภาพของทเุรยีนทีจ่ะส่งออกเป็นส�าคญั	เนือ่งจาก
ทเุรยีนไทยมคีูแ่ข่งในตลาดจนี	คอื	เวยีดนาม	และ	ฟิลปิปินส์	ซึง่จนีอนญุาต
ให้น�าเข้าทุเรียนจาก	2	ประเทศนี้ได้
	 กรณีการตรวจพบสารแคดเมียม	 ในทุเรียนท่ีส่งออกจากไทย 
ไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจนีในปี	2567	ซีง่กรมวชิาการเกษตรรบีด�าเนนิ
การตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 และเอกชนทันที	 
ที่ได้รับการแจ้งเตือน	แต่ก็ไม่พบว่ามีแคดเมียมปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน
ที่จีนก�าหนดแต่อย่างใด	 แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ	ท�าการตรวจสอบเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง	จนกระทั่งล่าสุดเมื่อต้นเดือนมกราคม	2568	จีนแจ้งเตือน
มาว่าพบสาร	BY2	ในทเุรยีนส่งออกของไทย	ซึง่สารนีอ้งค์การอนามยัโลก
ระบวุ่า	เป็นสารก่อมะเร็งในกลุม่	2B	เป็นสารทีโ่รงคดับรรจบุางรายใช้ย้อม
สีผลทุเรียน	 กรมวิชาการเกษตรรีบแก้ปัญหาในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน 
โดยการประกาศห้ามใช้สาร	BY2	ชุบทุเรียน	ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที	่10	
มกราคม	 2568	 เป็นต้นมา	 พร้อมทั้งประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องกับการ 
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การสมัมนาเร่ือง “ทเุรียนไทยปนเป้ือนสารแคดเมยีมจรงิหรอื”

 จากกรณทีีม่กีารตรวจพบสารแคดเมยีมตกค้างในทุเรยีนทีส่่งออก
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อช่วงเดือน	มิถุนายน	–	สิงหาคม	2567	
แม้หน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าไปท�าการตรวจสอบโดย
ทันที	 แต่ค่าที่ตรวจพบไม่เกินค่ามาตรฐานที่จีนก�าหนด	 สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทยพจิารณาเหน็ว่าในปี	2568	ก�าลงัจะมีผลผลติทเุรยีนออก
สู่ตลาดในอีก	 2-3	 เดือนข้างหน้า	 จ�าเป็นต้องหาสาเหตุที่แท้จริง	 และ
แนวทางแก้ไขทีถ่กูต้องรวดเรว็	จงึได้ร่วมกบักรมวชิาการเกษตร	จดัสมัมนา
ภายใต้หวัข้อ	“ทเุรยีนไทยปนเป้ือนสารแคดเมยีมจรงิหหรอื”	เมือ่วนัพธุ
ที่	22	มกราคม	2568	ณ	ห้องประชุมใหญ	่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร	 กรมวิชาการเกษตร	 เพื่อ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นจากผูเ้กีย่วข้องทัง้ภาครฐั	และเอกชน	ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน	เพื่อน�าไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องต่อไป
	 การสัมมนาครั้งน้ี	 มี	 ดร.ภัชญภณ	 หมื่นแจ้ง	 รองอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร	 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา	 และบรรยายพิเศษ	 
มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนาประกอบด้วย	ผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐั	เอกชน	สมาพนัธ์
และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับทุเรียน	เกษตรกร	และสื่อมวลชน	รวม	81	คน	
มีการ	 facebook	 live	 โดยเพจ	 เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน	 ของลุงพร	
เกษตรก้าวไกล	ซึ่งบางช่วงมีผู้เข้าชมสูงถึง	14.2	k	(14,200	คน)

ดร.ภัชญภณ หมื่นแจ้ง

วิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์ นายกสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย
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ส่งออกทเุรยีนทกุฝ่ายทราบ	และปฏบิตัใิห้ถกูต้อง	ขณะเดยีวกนัแจ้งรายชือ่
ห้องปฏิบัติการที่ตรวจสอบและรับรองการปนเปื้อนของสาร	 BY2	 ใน
ทุเรียนที่เชื่อถือได้ให้ทางการจีนทราบ
	 อย่างไรกต็าม	เรือ่งของการปนเป้ือนสารแคดเมยีม	กรมวชิาการ
เกษตรยังด�าเนินการตรวจสอบอยู่ทั้งในแหล่งผลิต	 โรงคัดบรรจุ	 และ
ระหว่างการขนส่ง

แคดเมียมมาจากไหน

	 ภายหลังพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษของรองอธิบดีกรม 
วิชาการเกษตร	 มีการอภิปราย	 เรื่อง	 “แหล่งที่มาของแคดเมียมท่ี 
ปนเปื้อนในผลทุเรียน และผลการตรวจวิเคราะห์”
	 ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย	
 - นางเกษสิร ิฉนัทวริยิะพนู	ผูอ้�านวยการกลุม่วชิาการ	ส�านกั
วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที	่6	จันทบุรี	กรมวิชาการเกษตร
 - ดร.ปิยาภสัร์ ศรเีจริญเวช	อาจารย์ภาควชิาปฐพวีทิยา	คณะ
เกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ดร.นชุนาถ รังคดลิก	นกัวจิยัเช่ียวชาญ	สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์
	 -	 ผู้ด�าเนินการอภิปราย	 –	 รศ.ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว 
หัวหน้าภาควิชาพืชสวน	 คณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และ	
กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 สถานการณ์	–	ภายหลังได้รับการแจ้งเตือนจากทางการจีนว่า
พบแคดเมียมปนเปื้อนในผลทุเรียนที่ส่งไปจากไทย	 กรมวิชาการเกษตร
โดยส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่	 6	 จังหวัดจันทบุรี	 ได้ร่วมกับ
ด่านตรวจพชืทีเ่กีย่วข้องของกรมวิชาการเกษตร	ท�าการตรวจหาแคดเมยีม
และโลหะหนักทุกชนิด	ที่โรงคัดบรรจุ	(ล้ง)	เพื่อหาแหล่งที่มาของทุเรียน
ทีป่นเป้ือนแคดเมยีม	ผลการตรวจสอบสารแคดเมยีมทีโ่รงคดับรรจ	ุ4	แห่ง	
พบว่ามีการปนเปื้อนใน	ดิน	น�้า	ใบทุเรียน	ขมิ้นผง	สีเหลืองมะนาว	สาร
ป้ายขั้วทุเรียน	และ	ปุ๋ยอินทรีย์	แต่พบในปริมาณที่ไม่เกิน 0.05 mg/kg 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จีนก�าหนด	 ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า	 ช่วงเวลาที่ได้รับการ
แจ้งเตือน	 และด�าเนินการตรวจสอบ	 ในเดือนมิถุนายน	 2567	 เป็นช่วง
ปลายฤดูของทุเรียน	และเดือนกรกฎาคม	2567	ผลผลิตทุเรียนไม่มีแล้ว	
และบางตัวอย่างที่ตรวจพบ	เป็นทุเรียนมาจากยะลา
 ข้อเท็จจริงของการปนเปื้อนแคดเมียม	-	แคดเมียม	เป็นธาตุ
ที่พบในดินเป็นปกติอยู่แล้ว	โอกาสที่จะพบแคดเมียมปนเปื้อนในผลผลิต
ทางการเกษตรมีมาก	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดินในบริเวณใด	และ	ขึ้นอยู่กับชนิด
พชื	ในกระบวนการผลติพชื	ปัจจยัทีแ่คดเมยีมจะเข้ามาปนเป้ือนในผลผลติ	
คือ	ดิน	น�้า	ปุ๋ย	สารรักษาคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว	สารเคมี
ทางการเกษตร	
	 ปริมาณแคดเมียมที่พบปนเปื้อนอยู่ในดินในประเทศไทย	มี	 4	
แหล่งส�าคัญ	ได้แก่	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัด
กาญจนบุรี	 อ�าเภอด่านช้าง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 และอ�าเภอร่อนพิบูลย	์

จังหวัดนครศรีธรรมราช	ซึ่งไม่ใช่แหล่งปลูกทุเรียน
	 อย่างไรกต็ามมผีลงานวจิยัทีร่ะบวุ่า	การใช้ปุย๋อนิทรย์ี	มผีลท�าให้
เกิดการปนเปื้อนแคดเมียมในผลผลิต	 (โดยขึ้นอยู่กับวัสดุที่น�ามาท�าปุ๋ย)	
ปุย๋เคมทีีมี่ฟอสฟอรัสสงูมโีอกาสพบการปนเป้ือนแคดเมยีมในผลผลติ	ทัง้นี้
เพราะแคดเมียมในดิน	และปุ๋ยมีรูปทางเคมีที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้
	 ผลการตรวจหาแคดเมียมในห้องปฏิบัติการ	 -	 สถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์	ได้เก็บตัวอย่างทุเรียนหมอนทองจาก	7	แหล่งค้าในกรุงเทพฯ	
ซึ่งเป็นทุเรียนที่มาจาก	 ระยอง	 ชุมพร	 จันทบุรี	 สุพรรณบุรี	 และสุโขทัย	
(ตามค�ายนืยนัของผูจ้�าหน่าย)	น�ามาตรวจวเิคราะห์หาการปนเป้ือนแคดเมยีม
ในห้องปฏบิตักิาร	โดยจ�าแนกเป็น	เปลอืก	เนือ้	และเมลด็	ท�าการ	Freeze	
dry	 ก่อนน�ามาตรวจวิเคราะห์	 ผลการตรวจวิเคราะห์	 พบการปนเปื้อน
แคดเมียมในเนื้อและเปลือกทุเรียนน้อยมาก	ส่วนเมล็ด	พบการปนเปื้อน

เกษสิริ ฉันทวิริยะพูน ดร.นุชนาถ รังคดิลก

ดร.ปิยาภัสร์ ศรีเจริญเวชรศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
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	 ผู้ร่วมอภิปราย	ประกอบด้วย
	 -	 	นางสาวงามจิตร ดวงดี	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
ความปลอดภยัสนิค้าพชื	กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพชื	
กรมวิชาการเกษตร
	 - นายชยัศกัดิ ์รนิเกลือ่น	ผูอ้�านวยการส�านกัควบคมุพชืและ
วัสดุการเกษตร	กรมวิชาการเกษตร
	 -	 นายวสนัต์ รืน่รมย์	นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทเุรยีนไทยภาค
ตะวันออก
	 -	 นายนครินทร์ วนิชย์ถนอม	 ผู้แทนสมาคมการค้าธุรกิจ
เกษตรไทย	–	จีน	และ	กรรมการ	ผู้จัดการ	บริษัท	ชินฟงผลไม้	จ�ากัด
	 -	 ผู้ด�าเนินการอภิปราย	 –	ดร.ทรงพล สมศรี	 อดีตผู้ทรง
คุณวุฒิ	 กรมวิชาการเกษตร	 และ	 กรรมการที่ปรึกษา	 สมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย

สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 ข้อมูลจากเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียน	–	ชาวสวนทุเรียนให้ความ
ส�าคัญในการผลิตทุเรียนคุณภาพ	ตั้งแต่ปี	2558	เป็นต้นมา	เพราะทุเรียน
ราคาด	ีชาวสวนจึงหันมาฟื้นฟ	ูบ�ารุงดูแลรักษาทุเรียนให้มีความสมบูรณ์

แคดเมยีมมากกว่าเปลอืกแต่อยูใ่นระดบัทีน้่อย	ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย	
ร่างกายสามารถขับออกได้ตามธรรมชาติ
	 นอกจากทุเรียน	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังตรวจพบแคดเมียม 
ปนเปื้อนในสมุนไพร	คือ	กานพลู	โดยพบว่ามีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	(มูลสุกร)	
ในการผลิต	และยังพบสารหนูในอาหารสัตว์	(เลี้ยงสุกร)	สูงด้วย
	 ข้อเสนอจากการอภิปราย	และผู้ร่วมสัมมนา
	 -	 	การแก้ปัญหาการปนเป้ือนแคดเมยีมให้ตรงจดุ	คอื	ต้องหา
สาเหตุให้พบทั้งจากเกษตรกร	และ	โรงคัดบรรจุ
	 -	 แคดเมียมมาจาก	 ดิน	 น�้า	 ไม่น่ากังวลในการปนเปื้อน	 
แต่ควรมีการตรวจสอบปีละครั้ง
	 -	 ทุเรียนยังมีความปลอดภัยในการบริโภค
	 -	 ควรเจรจากับทางการจีน	ในกรณีที่มีการตรวจสอบรับรอง
จากห้องปฏิบัติการมาตรฐานของไทยแล้ว	 ไม่จ�าเป็นต้องตรวจสอบ	ณ	
ประเทศปลายทางซ�้าอีก

ผลกระทบและแนวทางแก้ไข

	 ภาคบ่าย	 มีการอภิปราย	 เร่ือง	 “ผลกระทบการปนเปื้อน
แคดเมียมในทุเรียนและแนวทางแก้ไข” 

งามจิตร ดวงดี ชัยศักดิ์ รินเกลื่อน วสันต์ รื่นรมย์ นครินทร์ วนิชย์ถนอมดร.ทรงพล สมศรี
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มากขึ้น	โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ย	และสารเคมี	แต่ไม่ทราบว่ามีการปนเปื้อน
ของโลหะหนัก	 ในจังหวัดระยอง	 แม้จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรม	 อาจมี
ปัญหาโลหะหนักจากกากอุตสาหกรรม	 ปนเปื้อนในน�้า	 แต่มีการบ�าบัด
และน�า้ทีบ่�าบดัแล้วไหลลงทะเล	ไม่ได้ไหลมาสูพ่ืน้ทีเ่กษตร	จงึมองปัญหา
การปนเปื้อนแคดเมียมไปที่ปัจจัยการผลิต	 โดยเฉพาะปุ๋ย	 และสารเคมี	
แต่การผลิตทุเรียนส่งออกต้องผลิตตามระบบ	 GAP	 ต้องใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการธาตุอาหารของทุเรียนในแต่ละระยะ	 
ส่วนสารเคมีใช้ตามค�าแนะน�า	เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
 ข้อคิดเห็นจากโรงคัดบรรจุ และผู้ส่งออก	 -	 ปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 
ต้องร่วมมือกันแก้ไข	และค้นหาสาเหตุที่แท้จริง	ส�าหรับโรงคัดบรรจุ	และ 
ผูส่้งออกทีไ่ม่ได้ค้าขายกบัผูค้้าส่ง	แต่ค้ากับผูบ้รโิภคโดยตรง	การปนเป้ือน
แคดเมียมถือว่ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้า	การตรวจพบแคดเมียมใน
ผงขมิ้น	 0.008	 –	 0.187	mg/kg	 หรือ	 พบแคดเมียมในสีชุบผลทุเรียน	
0.453	mg/kg	นั้น	ในกระบวนการของโรงคัดบรรจุต้องน�าผงขมิ้น	หรือ	
สีชุบผล	ไปผสมน�้าเพื่อชุบ	(ไม่ใช่แช่)	จึงมีความเจือจางลงไปอีกมาก	และ
ไม่ได้ซึมเข้าไปถึงเนื้อทุเรียน	 แต่ถ้าไม่ให้ใช้ขมิ้น	 หรือ	 สีย้อมผลทุเรียน	 
สีผลทุเรียนจะไม่สม�่าเสมอ	 สู้คู่แข่งในตลาดไม่ได้	 มีการตั้งข้อสังเกตว่า	 
การแจ้งเตือนว่าพบการปนเปื้อนแคดเมียมในทุเรียนที่ผ่านมาเป็นเรื่อง
การเมือง	หรือเป็นการค้า
	 ปัญหาแคดเมียม	และ	ปัญหาการใช้สาร	BY2	ย้อมผลทุเรียน	
เป็นปัญหาใหม่	ผู้ส่งออกพยายามหาทางส่งออก	ถ้าสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจะดีมาก	 แต่ถ้าแก้ไขไม่ทัน 
จะท�าให้การรับซื้อผลผลิตมีปัญหา	 โรงคัดบรรจุจึงมีความกังวลในเรื่องนี้	 
รวมทัง้ไม่ทราบสาเหตขุองปัญหาท่ีแท้จรงิยิง่ท�าให้กงัวลมากขึน้	นอกจาก
นีย้งัไม่ต้องการให้ใช้	Social	Media	กล่าวหาฝ่ายจนีด้วยเพราะจะเป็นการ
ท�าลายตลาดทุเรียนของไทยในจีนไปด้วย
 ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ	 –	 การตรวจพบการปนเปื้อน
แคดเมียมในผลผลิตที่ส่งออกของไทยเคยเกิดมาก่อนหน้านี้	 โดยในปี	
2566	ไต้หวนัแจ้งว่าพบการปนเป้ือนแคดเมยีมในมงัคดุแกะเปลอืก	1	ครัง้	
และมังคุดทั้งผล	 1	 ครั้ง	 ถ้าวิเคราะห์ส่วนของผลผลิตที่รับประทานได	้
แคดเมียมที่พบในทุเรียนค่าไม่ได้สูงกว่าแคดเมียมที่พบในมังคุดที่ส่งไป

ไต้หวัน	 หลังจากจีนแจ้งว่าตรวจพบแคดเมียมในทุเรียน	 กรมวิชาการ
เกษตรลงพื้นที่ทันที	ตรวจ	ดิน	น�้า	ใบทุเรียน	แบบปูพรม	2,000	ตัวอย่าง	
ในพื้นที่ภาคตะวันออก	 และภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียน	นอกจากนี้
ยงัตรวจทเุรยีนส่งออกทกุ	shipment	พบว่ามกีารปนเป้ือนแคดเมยีมเกิน
ค่ามาตรฐานเพียง	 1	 ตัวอย่าง	 การแจ้งเตือนครั้งแรกเกิดความสงสัยว่า
เป็นทุเรียนสวมสิทธิ์จากเวียดนามหรือไม่
	 Food	 Safety	 เป็นนโยบายส�าคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มาตั้งแต่ปี	 2547	 ถ้าเกษตรกรผลิตตามระบบ	GAP	 จริง	 ๆ	 ใช้
ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง	 การปนเปื้อนคงไม่เกิด	 แต่ถ้าเกษตรกรใช้ปุ๋ย
ปลอม	 สารเคมีไม่ได้มาตรฐาน	 โอกาสปนเปื้อนมีสูง	 อย่างไรก็ตามการ
ตรวจสอบย้อนกลับในระบบ	GAP	ยังมีปัญหาอยู่บ้าง	สวนทุเรียนในภาค
ตะวันออกส่วนใหญ่ผลิตในระบบ	 GAP	 เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานส่งออก	 แต่สวนทุเรียนในภาคใต้ยังมีเงื่อนไขในการผลิตตาม
ระบบ	GAP	โดยเฉพาะการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกต้อง
	 กระบวนการส่งออกทุเรียน	 มิได้มีเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิต	 กับ 
ผู้ส่งออกเท่านั้น	 ยังมีผู้รวบรวมผลผลิต	 ซึ่งไม่ทราบว่ารวบรวมมาจาก
แหล่งไหนบ้าง	ยงัมโีรงคดับรรจ	ุซึง่ไม่ทราบว่ามรีะบบการจดัเกบ็ข้อมลูดี
หรอืไม่	การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของโรงคดับรรจุอาจจะมปัีญหาการตรวจ
รับรอง	GMP	ซึ่งผู้ตรวจรับรองภาคเอกชน	(CBD)	ต้องมีบทบาทมากกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 นอกจากนี้การปนเปื้อนอาจจะเกิดจากการขนส่ง 
ผ่านแดน	โดยมีการเปลี่ยนตู้ขนส่งสินค้าระหว่างทาง
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 ผลกระทบ	 –	 ปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรเกิดขึ้น 
อยูเ่สมอ	ปัญหาเก่ายงัไม่หมดไปปัญหาใหม่เกดิขึน้มาให้แก้ไขอกี	บางครัง้
เมื่อมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น	มีการระดมความคิดเห็นก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติ
เพือ่แก้ปัญหา	แต่เมือ่น�าไปปฏบิตัไิม่ใช่สิง่ทีท่�าได้ง่าย	ทัง้การท�าความเข้าใจ	
การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างอาจมีความคลาดเคลื่อน	 การแก้
ปัญหาจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือหลายหน่วยงาน	ทั้งจังหวัด	ทั้งฝ่าย
ความมัน่คง	ทัง้เกษตรกร	หน่วยงานภาคเอกชน	ต้องตัง้ธงในการแก้ปัญหา
ให้ตรงกัน	และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันจึงจะส�าเร็จ	บางปัญหาต้อง
อาศัยงบประมาณ	 อัตราก�าลังของผู้ปฏิบัติงาน	 ต้องได้รับการสนับสนุน	
อย่างไรกต็ามในวกิฤตกม็กัจะมโีอกาส	เช่น	ในกรณกีารปนเป้ือนแคดเมยีม
นี	้ โอกาสในการทบทวนและ	ให้ความส�าคัญกับนโยบาย	Food	Safety	
เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องน�าไปพิจารณาและสนับสนุน
 การเจรจากบัจนี	-	ในอดตีการเจรจากบัประเทศคูค้่า	กระทรวง
เกษตรฯ	 ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์	 แต่การค้าในปัจจุบันสถานการณ์
เปลี่ยนไปมีการท�าข้อตกลง	FTA	กับหลายประเทศ	การเจรจาอาจจะมุ่ง
ไปการใช้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน	ดงันัน้ประเดน็ส�าคญัคอืไทยต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นในสินค้าที่ส่งไปจีนให้ได	้ในกรณีของการปนเปื้อนแคดเมียม	
ยังหาสาเหตุไม่พบว่ามาจากจุดใด	 กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบโรงคัด
บรรจุ	 18	แห่ง	สวนทุเรียน	25	สวน	 ไม่พบการปนเปื้อนของแคดเมียม	
แจ้งให้จนีทราบว่าตรวจแล้วไมพ่บ	แต่จีนตรวจสนิค้าของไทยและพบเรือ่ย	ๆ  
ในการเจรจากับจีนต้องยืนยันว่าทุเรียนไทยไม่พบการปนเปื ้อนของ
แคดเมียมเกินค่ามาตรฐานที่จีนก�าหนด	 ขณะเดียวกันไทยมีมาตรการ 
ในการควบคุม	ติดตาม	ตรวจสอบ	ทั้งการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร	
การปฏิบตัขิองโรงคดับรรจุ	รวมทัง้จะมกีารตดิตามการเกบ็ตวัอย่างสนิค้า
ที่จะส่งออกเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง	 และจะขอความร่วมมือจากจีนในการ
ตรวจสอบเส้นทางขนส่งจากไทยไปจนีด้วยว่ามจีดุใดทีต้่องเฝ้าระวัง	ทัง้นี้
เพื่อให้จีนเห็นว่า	 ไทยมีระบบติดตาม	 ควบคุมที่จริงจังและจริงใจที่จะ
ค้าขายกับจีน

ข้อเสนอแนะจากการสัมมนา

	 1.	 ควรมีการเก็บตัวอย่างดิน	น�้า	และปัจจัยการผลิต	ในแหล่ง
ผลิตทุเรียนของประเทศเพื่อตรวจสอบหาการปนเปื้อนของแคดเมียม	
	 2.	 ขอความร่วมมอื/รณรงค์ให้โรงคดับรรจงุดใช้สารและสย้ีอม
ผลทุเรียน	
	 3.	 รณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนผลิตทุเรียนตามระบบ	 GAP	
เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
	 4.	 ควรเจรจากับจีนไม่ต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อถึงปลายทาง	
ถ้าสินค้านั้นมีการรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของไทยแล้ว
	 5.	 ควรมกีารเร่งรดัออก	พ.ร.บ.	ทเุรยีน	(ข้อเสนอแนะจากผูช้ม
ออนไลน์)
	 6.	 รฐับาลควรให้ความส�าคญักบันโยบาย	Food	Safety	อย่าง
จริงจังอีกครั้ง	
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พืชสวน ส น ท น า

	 เมื่อวันที่	 19	 ธันวาคม	2567	สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  
ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีการศึกษา	
2567	และมอบปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิใ์ห้กบัผูท้ีม่ผีลงานด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น	 และพัฒนาชีวิตของผู้คนในชุมชนรวม	 3	 ท่าน	 และ	 
1	 ใน	 3	 นั้น	 ได้แก่	คุณลักขณา นะวิโรจน์ ที่ปรึกษาสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	โอกาสนี้คณะกรรมการบริหาร	ที่ปรึกษา	และสมาชิก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 จึงขอแสดงความยินดี	 กับคุณลักขณา	
นะวิโรจน์	 ในเกียรติประวัติที่ได้รับในครั้งนี้	 และข่าวสารสมาคมพืชสวน	
ขอน�าผลงานของคุณลักขณา	 นะวิโรจน์	 ที่ได้รับการยกย่องมาเผยแพร่	 
ณ	ที่นี้
 “นางลักขณา นะวิโรจน์	 ประธานโครงการเมืองสุขสยาม	
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม	 อดีตรองประธานและผู้บริหารระดับสูง	 กลุ่ม

แสดงความยินดีกับ คุณลักขณา นะวิโรจน ์ที่ปรึกษาสมาคมพืชสวน

ในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

บรษิทัเครอืเดอะมอลล์	กรุ๊ป	และ	สยามพารากอน	รเีทล	อปุนายกสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย	 อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงาน	 และ
องค์กรภาครัฐ	 และเอกชนอีกหลายแห่ง	 อาทิ	 รองประธานกรรมการ
สภากาชาดไทยฝ่ายจดัหาและส่งเสริมผูใ้ห้โลหติ	ทีป่รกึษาองค์การพฒันา
เดก็และเยาวชน	ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สาขา	Fashion	Design	จาก	Fashion	Institutes	of	Technology	State	
University	of	New	York,	สหรัฐอมเริกา	และหลักสูตร	ผู้น�าการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	(นพย.)	มูลนิธิชัยพัฒนา	เมื่อปี	2559
 นางลกัขณา นะวโิรจน์	เป็นนกัธรุกิจระดบัชาต	ิทีป่ระสบความ
ส�าเรจ็ในการพฒันาธรุกจิศนูย์การค้าขนาดใหญ่	ผูเ้ชือ่มัน่ในพลงัของชมุชน
ท้องถิน่	และศรทัธายดึมัน่ในกระแสพระราชด�ารสัเรือ่ง	“ขาดทนุคอืก�าไร” 
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ท้องถิ่นแบบบูรณาการ ให้แก่ นางลักขณา นะวิโรจน์ เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป”
	 ส�าหรับ	 สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน	 นั้น	 เป็นสถาบัน
อดุมศกึษาเอกชน	ก่อตัง้โดย	มลูนธิสิถาบนัส่งเสรมิวิสาหกจิชมุชน	(สสวช.)	
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหหาชน)	ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ (สวทช.)	และมูลนิธิหมู่บ้าน	 ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ	เมื่อวันที	่31	สิงหาคม	2553	ด้วยเหตุที่
สถาบันแห่งนีมุ่้งจดัการศกึษาท่ีสอดคล้องกบัวถิชีีวติ	หรอืใช้ชวีติ	มผีูเ้รียน
เป็นตัวตั้ง	 จึงมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	 “มหาวิทยาลัยชีวิต”	 เมื่อวันที่	 
15	 มิถุนายน	 2555	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี เสด็จ
พระราชด�าเนินเปิดสถาบันแห่งนี	้ สถาบันฯ	 จึงถือวันมหามงคลดังกล่าว
เป็นวันสถาปนาสถาบันฯ
	 สถาบนัฯ	เริม่จดัการเรยีนการสอนมาตัง้แต่ภาคเรยีนที	่2	ปีการ
ศึกษา	2553	ในระดับปริญญาตรี	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	และในปี	
2555	ได้เปิดสอนระดบัปรญิญาโท	หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ	จนถงึ
ปัจจุบันมีผู้ส�าเร็จการศึกษากว่า	 10,000	 คน	 สถาบันฯ	 ตั้งอยู่ที่	 13/2	 
หมู่	 1	 ต�าบลบางคนที	 อ�าเภอบางคนที	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 และมี 
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนในทุกภาค	กว่า	30	จังหวัด	ปัจจุบันมี	นายเอ็นนู 
ซื่อสุวรรณ	เป็นนายกสภาสถาบัน	และ	มี	ดร.ศักดิ์พงศ์	หอมหวล	เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

และผลักดันให้เปิดพื้นที่ท�าเลทองในศูนย์การค้าระดับชาติให้แก่ชุมชน
ท้องถิน่	ในการน�าสนิค้าและผลติภณัฑ์ของชมุชนมาจดัวางจ�าหน่าย	อกีทัง้
ผลักดันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพ	 ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค	 และยังสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับ 
กลุ่มผู ้ประกอบการ	 เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 
ผู้ประกอบการสู่ระดับสากลเพื่อความยั่งยืน
	 โรงเรียนชีวิตชีวาในศูนย์การค้าไอคอนสยาม	 ได้รับการจัดตั้ง
ขึน้เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรู	้และผูป้ระกอบการชมุชนให้มคีวามทนัสมยั	และ
พัฒนาสินค้าของตนเองให้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลง	 และความ
ต้องการของสงัคม	อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ทีใ่ห้ผูป้ระกอบการได้เรยีนรู	้ถ่ายทอด
บทเรียน	ความส�าเร็จ	และเกิดการจัดการความรู้ระหว่างกัน	อันน�ามาสู่
แนวทางการด�าเนนิการของผูป้ระกอบการชมุชนอย่างยัง่ยืน	และเป็นต้น
แบบให้แก่ผูป้ระกอบการให้แก่วสิาหกจิชมุชน	ภายใต้ความเชือ่มัน่ในพลงั
ชุมชน
 นางลักขณา นะวิโรจน์	ทุ่มเท	เสียสละโอกาสจากผลก�าไรทาง
ธุรกิจ	 แปรเปลี่ยนมาเป็นโอกาสที่คนตัวเล็กในชุมชนท้องถิ่นจะได้รับใน
การแสดงศกัยภาพของตนเองผ่านผลติภณัฑ์ชมุชนทีเ่กดิขึน้	แม้ว่าองค์กร
ธุรกิจจะขาดทุน	 แต่การขาดทุนนี้คือก�าไรที่ชุมชนท้องถิ่นจะได้รับเป็น
ส�าคัญ	อีกทั้งความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่จะยกระดับคุณค่า	และมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการชุมชนไทยออกสู่ระดับสากล	 ภายใต้แนวคิด	
“from Local to Global”
 จากผลงานและความมุ่งม่ันอย่างแน่วแน่ที่ด�าเนินการ 
มาตลอดชีวิตการท�างาน สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จึงได้
อนุมัติ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพัฒนา 
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	 ก่อนที่ท่านผู้อ่านจะได้อ่านเร่ืองราวของมะนาวตอนต่อไป	 
จะขอแก้ไขศพัท์บางค�าทีส่าราณยีกรได้เปลีย่นแปลงแก้ไขโดยพลการ	 
ซึ่งท่านผู้เขียนได้ท้วงติงมา	นั่นคือค�าว่า	“เส้นผ่านศูนย์กลาง”	ท่าน
ผู้เขียนขอให้ใช้ค�าตามต้นฉบับที่ท่านให้มาว่า	 “เส้นศูนย์สูตร” 
(ข่าวสารสมาคมพืชสวน	ฉบับเดือน	กันยายน	-	ธันวาคม	2567	หน้า	9 
บรรทดัที	่4-5	ข้อความว่า	“หากผ่าผลมะนาวตามขวางบรเิวณกลางผล
ตรงทีเ่รยีก	เส้นผ่านศนูย์กลาง”)	จงึเรยีนท่านผูอ่้านมาเพือ่โปรดทราบ

 
 มะนาวไทยมหัศจจรรย์ หรือไม่อย่างไร	 ในเมื่อคนไทยมีชีวิต
ผูกพันกับมะนาวตั้งแต่หลังเกิดเมื่อสามารถกินอาหารเด็กได้จนเคยชิน 
จนเป็นเรี่องธรรมดาไปโดยไม่รู้ตัวว่าคนไทยเองมีของดี	ๆ	อยู่	แต่อาจให้
ความส�าคัญไม่มากเท่าที่ควร	 (ใกล้เกลือกินด่าง)	 และหลายคนพยายาม
แสวงหาของทดแทน	หากมีผลิตผลมาก	ๆ	เกินต้องการ	ก็อาจใช้กันแบบ 

พืชสวน น่ า รู้

ว่าที่ ร.ต. อาจารย์ สุรพงษ์ โกสิยะจินดา

ผลไม้มหัศจรรย์…มะนาวไทย (ตอนจบ) 

ใช้ครึ่งทิ้งครึ่ง	โดยไม่ยี่หระกับการรณรงค์ขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาตเิท่าใดในเรือ่งการลดการสญูเสยีภายหลงัการเกบ็เกีย่ว
ผักและผลไม้สด	ซึ่งโครงการนี้เริ่มเมื่อประมาณ	พ.ศ.	2520	ต่อมามีการ
รณรงค์ลดการสูญเสียของอาหาร	เวลาผ่านไปเกือบ	50	ปีแล้วหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องกบัอาหารได้มกีารประเมนิผลกันบ้างอย่างไร	คนไทยกีเ่ปอร์เซน็ต์
เรียนรู้เรื่องการสูญเสียอาหารนี้ระดับใด	หรือประเทศไทยไม่มีกระทรวง
อาหารโดยตรง	ทีม่กีฝ็ากอยูก่บักระทรวงเกษตรฯ	และกระทรวงสาธารณสขุ 
	 เมื่อใดมะนาวขาดตลาด	 ราคาแพง	 ซ�้าคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร	 
กจ็ะมปัีญหาให้พดู-บ่น	โทษเทวดาฟ้าดนิ	เรยีกร้องให้รฐัแก้ไขต่าง	ๆ 	นานา	
นี่ก็เป็นปัญหาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป	 ทั่วโลก	 หรือของเฉพาะคนไทย	 
มาช่วยกันคิด	 และเติมเพิ่มบัญชีว่าคนไทยใช้ผลมะนาวส�าหรับท�าอะไร 
ได้บ้าง	 ก่อนจะด�าเนินเรื่องต่อไปขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องการบริโภค
มะนาว	กล่าวคือคนไทยเกือบทุกวงการ	ผู้บริโภคทั้งหลาย	คนท�าอาหาร
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ผลองุ่นที่เรียก	balsamic	
	 ส�าหรับพันธุ์แป้นร�าไพนั้น	 แม้เป็นรองพันธุ์แป้นพวงแต่ไม ่
แตกต่างกันทางสถิติ	ข้อน่าสังเกตคือ	ผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถแยกแยะ
ผลมะนาวทั้ง	2	พันธุ์	และปัจจุบันมีการตั้งชื่อมะนาวแป้นต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น
ตามอัธยาศัย	เช่น	แป้นบ้านแพ้ว	แป้นราชบุรี	ฯลฯ	โดยเรียกผลมะนาวที่
มีลักษณะผลแป้นตามด้วยสถานที่ปลูก	 การซื้อขายไม่มีป้ายบอกกล่าว
แบบไทย	ๆ	คือ	ให้รู้-เดาเอาเองอย่างนั้นแหละ	คนขายก็ให้ข้อมูลไม่ครบด ี
ผู้บริโภคส่วนใหญ่และคนรุ่นใหม่ก็ได้แต่งงงวย	 งงงัน	 แล้วจะท�าอย่างไร
กันต่อไป	เอาแบบไทย	ๆ	ไปพลางก่อนก็แล้วกัน	หรือการบังคับให้มีการ
สื่อสาร	 (ติดป้าย)	 อาจจ�าเป็น	 พันธุ์มะนาวที่ดีนอกจากท่ีระบุว่าต้องมี
รสชาติด	ีคือ	รสดีและกลิ่นหอมแล้ว	ต้องมีน�้าคั้นมาก	คั้นง่าย	เปลือกบาง
สมส่วนและไม่เหนียว	 (เพราะบางกรณีต้องการกินทั้งเปลือก)	 ควรเป็น
พันธุ์ที่ปลูกได้ทั่วไป	 แข็งแรงดี	 ทรงต้นกะทัดรัด	 มีหนามน้อยหรือไม่ม ี
ยิ่งดี	 ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่แปรปรวน	ผลผลิตมาก	 (ดก)	 กับคุณภาพ	
ผลิตผลต้องดีและสม�า่เสมอตลอดป	ี(นี่คือพันธุ์มะนาวในฝัน)
	 ประเทศไทย	เช่นเดยีวกบัอาเซยีนและองค์การสหปราะชาชาติ
มีมาตรฐานมะนาว	 ในประเทศไทยก็มีส�านักงาน	 (เทียบเท่ากรมแต่เล็ก
กว่าซึง่มอีตัราก�าลงัราว	ๆ 	ไม่เกนิ	300	ต�าแหน่ง	)	สนิค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาตภิายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	คนไทยกีค่นทีรู่จ้กัหน่วยงานนี้
และมาตรฐานมะนาว	 ทั้งนี้ต้องปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ที่ดีแบบ 
มืออาชีพเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายรู้จักประเทศไทยดีสมกับเป็น
พลเมืองไทย	
	 อนีง่	เป็นทีป่ระจกัษ์กนัว่าคณุภาพของผลติผลมะนาวแต่ละผล	
ทั้งนี้รวมทั้งผลไม้อื่น	ๆ	ทั้งหลายไม่ว่าทุเรียน	มังคุด	เงาะ	มะม่วง	ส้มโอ	
ส้มเปลือกล่อน	ลิ้นจี	่ล�าไย	ฯลฯ	แตกต่างกันด้วยปัจจัยต่าง	ๆ	เช่น	พันธุ์	 
สิ่งแวดล้อม	ได้แก่	แหล่งปลูก	ฤดูกาล	การดูแลรักษา	การเอาใจใส่ต่าง	ๆ	
ผลมะนาวแต่ละผลทีเ่กบ็เกีย่วมาจากต้นเดยีวกนักม็ตี�าแหน่งเกดิบนต้นที่
แตกต่างกนัท้ังในพุม่	ชายพุม่	ทศิทางและมอีายผุลต่างกนับ้าง	ดงันัน้แต่ละ
ผลจึงย่อมแตกต่างกันไปบ้างเมื่อเก็บเก่ียวผลมา	 แม้แต่ความหนาของ
เปลือกผลมะนาวทั่วทั้งผลก็หนา-บางไม่เท่ากัน	 แต่แตกต่างหรือไม ่
แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติได้แล้วแต่กรณี	 ดังนั้นพันธุ์มะนาวซึ่ง
รับรองโดยหน่วยงานที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายย่อมเชื่อถือได้	 เพราะ
ปัจจุบันมีมิจฉาชีพเกิดขึ้นมาหลอกขายพันธุ์ไม้ในอินเทอร์เน็ตมาก	 เช่น	
โฆษณาขายทุเรียนพันธุ์แคระต่าง	ๆ	แบบหนังการ์ตูน	
 คนไทยมีการบริหาร-จัดการการกินผลมะนาวโดดเด่น  
เด็ดดวง	เด็ดสะระตี่ระดับใด	โปรดมาอ่านดูกัน	
	 1)	 ในอาหารกบัแกล้มทีเ่รยีก	“ไก่สามอย่าง”	ซึง่ประกอบด้วย	
กุ้งแห้ง	ขิงและชิ้นของผลมะนาวที่หั่นเป็นชิ้นน้อย	ๆ	ขนาดปลายนิ้วก้อย	
ทั้งนี้ชิ้นผลมะนาวดั่งกล่าวต้องมีเนื้อ	รก	เปลือกและผิวมะนาวสีเขียวอยู่
ครบ	แต่ไม่เอาแกนหรือไส้กลางผล	(ไม่ทราบว่าใครเป็นคนต้นคิด	เดาว่า
อาจมาจากนักดื่ม	 อาหารจานที่มีแหนมก็มักมีชิ้นผลมะนาวใส่มาเป็น
เครื่องเคียงด้วย
	 2)		ในชดุอาหารกนิเล่นหรอืเรยีกให้โก้เก๋ว่าอาหารเรยีกน�า้ย่อย

กนิเองยนัแม่ค้าส้มต�าจนถงึพ่อครวัภตัตาคาร	ล้วนมีความพถิพีถินัละเอยีด
อ่อนและช่างสังเกตโดยกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามะนาวไทยมีรสชาติด	ี 
มีความหอมมากกว่าชนิดและพันธุ์มะนาวทั่ว	 ๆ	 ไป	 ทั้งนี้เป็นความรู้สึก
ทางประสาทรับรส	รับกลิ่น	และประสบการณ์มาโดยตลอด	
 มะนาวไทยจะเป็นผลไม้มหัศจรรย์	 เรื่องน้ีขอเสนอตั้งเป็นแค่
สมมุติฐานไปพลางก่อนเพื่อให้คนไทยทุกท่านได้ลงมติเห็นชอบ	 มีการ
ศึกษา-วิจัยมะนาวไทยโดยความร่วมมือกันของอาจารย์-นักวิชาการไทย
ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศไทย	ซึ่งได้ศึกษา-วิจัยเรื่องต้นตอของ
รสชาติและกลิ่นของน�้ามะนาวคั้นสดจากผลมะนาวไทย	(C. aurantifo-
lia)	 พันธุ์ปลูกที่เป็นการค้า	 3	 พันธุ	์ (ไม่เรียกสายพันธุ์ซึ่งไม่ถูกต้อง)	 คือ
พันธุ์แป้นร�าไพ	แป้นพวง	แป้นพิจิตร	(น่าจะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตร	1)	และ	
1	ชนิดได้แก่มะนาวไร้เมล็ด	(C. latifolia)	คือพันธุ์ตาฮิติ	ทั้งนี้เพื่อระบุชี้
ถึงสารประกอบ	(เคมี)	ที่จูงใจให้บรรดาพ่อครัวใหญ่ทั้งหลาย	เลือกใช้ผล
มะนาวไทยดังกล่าว	 ผลการศึกษาน�้ามะนาวคั้นสดดังกล่าวพบสารเคมี
กลุ่มแรก	 เป็นสารระเหยได้	 28	 ชนิด	 ประกอบด้วย	monoterpene	 
7	ชนิด	monoterpene	alcohol	4	ชนิด	monoterpene	aldehyde	
2	ชนิด	monoterpene	ester	1	ชนิด	aldehyde	1	ชนิดและ	sesqui-
terpene	13	ชนิด	และ	สารเคมีกลุ่มที่สอง	คือสารที่ไม่ระเหย	9	ชนิด
ได้แก่	กรดซิทริก	กรดมาลิก	กรดซักซินิก	กรดแอสคอร์บิก	น�้าตาลซูโครส	
น�้าตาลฟรัคโตส	น�้าตาลกลูโคส	สาร	limonin	และ	สาร	naringin	สาร
ทัง้หมดเป็นตวัให้รสชาตขิองน�า้ผลมะนาวไทยคัน้สด	ความเหน็ของบรรดา
พ่อครวัใหญ่และผลการทดสอบการยอมรบัของนกัศกึษาประกอบอาหาร
แสดงว่าพนัธุม์ะนาวทีช่ืน่ชอบกนัมากทีส่ดุคอื	พนัธุแ์ป้นพวง	ทัง้นีเ้พราะ
ให้รสเปรี้ยวกลมกล่อมจากสารที่ไม่ระเหยต่างๆ	 และหอมกลิ่นมะนาวที่
โดดเด่นอันเกิดจากสารระเหย	 terpinolene	 และ	 linalool	 ร่วมกับ
ปรมิาณเลก็น้อยของ	B-myrcene	ซึง่ให้กลิน่ฉนุแบบน�า้ส้มสายชูหมกัจาก
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ทีเ่รยีก	“เมีย่งค�า”	ซึง่ประกอบด้วยใบไม้ทีใ่ช้ห่อเครือ่งปรงุต่าง	ๆ 	เช่น	ใบ
ช้าพลู	(บางทีเรียกชะพลู)	หรือใบทองหลาง	(ปัจจุบันมักหาได้ยาก)	หรือ
อาจใช้ใบคะน้า	 (พวกนักวิชาการจ�าเป็นบางคนจะอ้างให้ระวังสารพิษ
ตกค้างโดยมข้ีอมลูไม่ถกูต้องกาลเทศะให้กลวัเกนิเหต	ุผกัปลอดภัยกบัผกั
อินทรีย์	 ใครจะเลือกตัวไหนก็นานาจิตตัง	 อนึ่งผักปลอดสารไม่มีใน
จักรวาล)	ส่วนเครื่องปรุงที่ใช้	ได้แก่	เนื้อมะพร้าวแก่ซึ่งหั่น-ซอยขนาดไม้
จิม้ฟันหรอืผอมกว่า	คัว่ให้เกรียมเหลอืงสนี�า้ตาล-หอม	กรอบ	ปัจจบัุนบาง
ร้านใช้ถั่วลิสงคั่วและมะม่วงหิมพานต์แทน	 (มีการอ้างว่ามะพร้าวไม่ดีต่อ
สุขภาพซึ่งเป็นเรื่องน่าวิตกที่ยังมีคนขาดความเข้าใจชนิดไม่ทันกาลเทศะ	
ควรให้วงการสาธารณสขุทีถ่กูต้องช่วยประชาสัมพนัธ์ให้กว้างขวาง	ทัง้	ๆ
ที่มีรายงานการศึกษาวิจัยว่า	 มะพร้าวเป็นอาหารที่ดีมากแล้วก็ตาม	 
โดยเฉพาะกรดไขมันโมเลกุลสายสั้น	ๆ	ที่มีคาร์บอน	8-10	ตัว	กุ้งแห้ง	ขิง	
หอมแดง	และชิ้นผลมะนาวขนาดปลายนิ้วก้อย	อาจมีพริกขี้หนูสวนเม็ด
เล็กจิ๋ว	และน�้าปรุง	เป็นที่น่าแปลกใจมาก	ๆ	เพราะร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เสิร์ฟเมี่ยงค�าด้วยชิ้นผลมะนาวซึ่งเฉือนเอาผิวสีเขียวออกหมด	โดยมีผู้ให้
เหตุผลว่าผิวเขียวนั้นแข็งและเหนียวเกินไปและกลิ่นฉุนด้วยซึ่งน่ารับฟัง	
เพราะเปลือกมะนาวบางพันธุ์ในปัจจุบันแข็งและเหนียวจริงถ้าเลือกใช้
พันธุ์ชนิดเปลือกบางคงไม่เกิดปัญหาดังกล่าว	
	 3)		ส้มต�า	ที่ผู้บริการฝานชิ้นผลมะนาว	ใส่ลงไปต�าด้วย	
	 4)	 น�้าผึ้งมะนาว	 ซึ่งใส่ทั้งน�้าคั้นและชิ้นส่วนทั้งหมดของผล
มะนาวลงรวมไปด้วยในกรณีท�าเครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาอาการไอ	เจ็บคอ
และช่วยขับเสมหะด้วย	
	 5)	 การท�าน�า้ดืม่มะนาวเหมอืนกบัท�าน�า้ดืม่เลม่อนซึง่นยิมเช่น
กันในอเมริกาโดยการผ่า-ฝานผลมะนาวเป็นแว่น	 ๆ	 ใส่-แช่ในน�้าส�าหรับ
ใช้ดืม่ทัง้วนั	และเข้าใจกันว่าหลงัจากดืม่น�า้มะนาวแล้วมนัจะกลายเป็นน�า้
ด่าง	ถ้าเป็นน�้าด่างจริงก็ต้องเรียกน�้าด่างอ่อน	ๆ	มี	pH	เช่น	ไม่เกิน	8.5	 
จงึปลอดภยั	เรือ่งนีบ้รรดานกัวชิาการ	อาจารย์ในสาขาชวีเคม	ีและแพทย์
ท่านหนึ่งซึ่งเกษียณงานแล้ว	 และท่านศึกษาได้ปริญญาเอกสาขา
วิทยาศาสตร์โภชนาการ	บุคคลทั้งหมดล้วนให้เหตุผลคล้ายคลึงกันดังนี้
	 น�า้เลม่อนและน�า้มะนาวทัง้คูม่ฤีทธิเ์ป็นกรดอย่างแน่นอน	ม	ีpH	
2-3	 เป็นกรดซิทริกซึ่งเป็นกรดอินทรีย์	 จึงไม่มีฤทธิ์แรงดั่งพวกกรด 
อนนิทรย์ี	เช่น	กรดไฮโดรคลอรกิในกระเพาะอาหาร	และน�า้ผลไม้ดงักล่าว
ยังมีแร่ธาตุหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ด่าง	ได้แก	่โพแทสเซียม	แคลเซียม	และ
แมกนิเซียม	 อนึ่ง	 ที่ส�าคัญมากคือ	 pH	 ในร่างกายคนถูกก�าหนดใว้อย่าง
เข้มงวดยิ่งจะท�าการเปลี่ยนแปลงด้วยโภชนาการนั้นท�าไม้ได้	 (คล้าย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560)	ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง	pH	คน	ๆ	นั้นก็จะป่วย
มากถึงตาย	 ผู้ที่ดื่มน�้ามะนาวมากอาจมี	 pH	 ของปัสสาวะเพิ่มขึ้นบ้าง	 
แต่ไม่ได้หมายความว่าคน	ๆ	นั้น	มีร่างกายเป็นด่าง	แต่เป็นการแสดงว่า
ร่างกายพยายามก�าจัดสารที่ท�าให้เป็นด่างออกจากร่างกายทางปัสสาวะ	
ด้านสรรีวทิยามนษุย์และชวีเคมมีข้ีอมลูว่า	อาหารทีก่นิเข้าไปจะถกูท�าให้
เป็นกรดในกระเพาะอาหารด้วยน�้าย่อยกรดไฮโดรคลอริกซึ่งแรงมาก	 
แรงมากกว่าน�้ามะนาวอย่างน้อย	100	เท่า	เมื่ออาหารที่ย่อยแล้วเคลื่อน
มายังรอยต่อระหว่างกระเพาะกับล�าไส้เล็ก	 (duodenum)	 ณ	 จุดนี้ 
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ตับอ่อนก็ขับสารละลายพวกไบคาร์บอเนตออกมาท�าให้อาหารที่ผ่านมา
ทั้งหมดลดความเป็นกรดลงจนเกือบเป็นกลาง	 มี	 pH	 7.35	 –	 7.45	 
(ด่างอ่อน	 ๆ	 มาก	 )	 และอาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมผ่านล�าไส้เล็กสู่
กระแสโลหิต	 ในน�้ามะนาวมีสารโพแทสเซียมซิเทรทซึ่งสลายตัวและเกิด
ปฏกิริยิาทางเคมใีห้เกดิด่างโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด์ซึง่ต่อไปเกดิปฏกิรยิา
ทางเคมีโดยทันทีให้เป็นเกลือเป็นกลางด้วยสารกันชน	(buffers)	ต่าง	ๆ	
ทั้งสารฟอสเฟต	ไบคาร์บอเนต	ฯลฯ	ท�าให้เลือดและของเหลวในเซลล์คง
สภาพ	pH	7.35	–	7.45	เสมอ	
	 ในกรณีข้อ	3)	4)	5)	และต้องรวม	ข้อ1)	และ	2)	ทั้งหมดเข้า
ประเด็น	comminuted	มะนาว	ซึ่งตรงประเด็นที่ทางวิทยาศาสตร์ด้าน
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ส่วนของผลส้มที่ผู้บริโภคไม่ได้กินกัน	(มะนาวตลอดจนผลส้มทั้งหลายใน
ผิวและเปลือกรวมทั้งแกนผลและรกมีน�้ามันระเหยได้	 สารเพ็กติน	 สาร
ต้านอนุมูลอิสระ	 สารเคมีต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีสรรพคุณทางเภสัชดังที่กล่าวตอน
ต้น	ๆ	ดังนั้นกรรมวิธีนี้จึงเป็นการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ส�าหรับดื่ม-กิน
เพื่ออยู่อย่างแท้จริง	 ไม่ใช่อยู่เพื่อดื่ม-กิน	 (พวกเดียวกับอยู่เพื่อโกง	 หรือ
โกงเพื่ออยู่กันหรือเปล่า)
	 ส�าหรับแยมส้มนัน้องักฤษเรยีก	marmalade	ไม่เรยีก	orange	
jam	ดังนั้นมาร์มาเลดจึงเป็นชื่อเฉพาะ	โดยมีน�้าส้มกับเปลือกส้มชนิดส้ม
เปลือกไม่ล่อนพวกพันธุ์	 Valencia	 และ	 Navel	marmalade	 ก็เป็น
ผลิตภัณฑ์แยมส้มธรรมดาดังกล่าว	ถ้าเป็น	comminuted	marmalade	
ก็คือการใช้ส้มทั้งผล	จึงเข้าข่ายประเภทที่อาจเรียกว่าใช้หมดเกลี้ยง	ไม่มี
เหลือกากหรือเศษให้เป็นภาระกับเทศบาล	
	 อนึ่ง	 ปัจจุบันมีการเสนอขายน�้า	 comminuted	 lemon	 ใน
ตลาดต่างประเทศ	ถ้าประเทศไทยจะมนี�า้หรอืผลติภณัฑ์	comminuted	
lime	ขึ้น	จะมีผู้บริโภคระดับใดคงเป็นเหตุการณ์ที่น่าสน	ใจในอนาคต
	 6)	 ข้าวซอย ขนมจีนน�า้เงี้ยว ข้าวคลุกกะปิ ข้าวผัดสารพัด 
ไม่ว่าข้าวผัดหม	ูไก่	 เนื้อ	ปู	กุ้ง	หรือทะเล	ผัดไทย	ก็ต้องมีซีกมะนาวมา
เสรมิให้ไว้บบีเพิม่รสชาต	ิไม่มไีม่ได้	ไม่แน่ใจว่าจะรวมข้าวผดัหยางโจวด้วย
หรือเปล่า	 ถ้าใส่ก็น่าจะเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ	 มีอาจารย์
อาวุโสท่านหนึ่งแนะน�าจากข้อมูลต่าง	 ๆ	 ว่าอาหารหลาย	 ๆ	 อย่างจะมี
รสชาติดีขึ้นเมื่อเพิ่มเติมน�า้มะนาวให้
	 7)	 น�า้ปลา-พรกิขีห้นสูด-น�า้มะนาว	คนทีเ่คยลิม้รสอร่อยของ
น�้าจ้ิมนี้ต่างยกนิ้วให้โดยปราศจากข้อสงสัย	 แม้แต่นักชิมมิชลินถ้าไม่เคย
ชมิแล้วคงจะงงว่ามนัอร่อยอย่างไร	แบบไหน	อะไร	ทัง้นีม้ข้ีอแม้ว่า	น�า้ปลา

โภชนาการของผลส้ม	ก�าลังอ้างถึงการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ส�าหรับ
ผู้บริโภค	โดยเฉพาะ	comminuted	orange	juice	ซึ่งเป็นการคั้นเอาน�า้
จากผลส้มทั้งผล	ทั้งเปลือก	เนื้อ	แกนกลางและเมล็ด	โปรดจินตนาการดู
กแ็ล้วกนัว่าน�า้ส้มค้ันประเภทนีจ้ะน่าอร่อยปานใด	อย่างไร	ความจรงิกด็ืม่
กินกันได้	เพียงแต่ความไม่เคยชินเป็นทุนเดิมอยู	่
	 เรือ่งนีเ้ป็นการพจิารณาปรชัญา	ดืม่-กนิเพือ่อยู	่เพราะผูบ้รโิภค
ได้รับสารอาหารที่มีประโยขน์ครบถ้วนจากผลส้มล้วน	ๆ	ไม่ใช่ดื่ม-กินแค่
น�้าส้มจากเนื้อส้มเท่านั้น	 เพราะสารอาหารที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ใน
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ต้องเป็นน�า้ปลาน�า้หนึง่ซึง่หมักได้ที	่ใช้พรกิขีห้นสูวนแท้	น�า้มะนาวสดจาก
ผลมะนาวพันธุ์แป้น	 หรือจากผลมะนาวไร้เมล็ด	 หรือผลมะนาวลูกผสม
พนัธุพ์จิติร	2	จากฝีมอืของนกัวชิาการเกษตร	กรมวชิาการเกษตร	ถ้าหาไม่
ได้จริง	ๆ	สุดท้ายอาจใช้น�้าผลส้มจี๊ดแก้ขัดไปก่อน	แต่คงไม่อร่อยเท่ากับ
น�า้มะนาวสดพนัธุไ์ทย	ทัง้นีช้าวตะกะลอ็ก	(ฟิลปิปินส์)	อนิโดนเิซยี	สงิคโปร์
และมาเลเซียใช้ส้มจี๊ดแทนมะนาวกันด้วยเหตุเพราะการปลูกมะนาวมี
ปัญหาเรื่องโรคพืชในประเทศเหล่านั้น
	 น�้าปลา-พริกขี้หนูสด-น�้ามะนาวดั่งกล่าวนี้ผู้อ่านเคยสังเกตใน
เรื่องรสชาติ	 กลิ่นหอมบ้างไหมว่า	 หอม	 อร่อยอย่างไร	 แม้ไม่มีกับข้าว 
อื่นใด	 ขอให้ได้น�้าปลา-พริกขี้หนูสด-น�้ามะนาวก็ท�าให้ข้าวสวยหอมมะลิ
ไทยร้อน	ๆ 	เป็นมื้ออาหารที่อร่อยได้เช่นกัน	อนึ่ง	ผู้บริการอาหารบางราย
ได้ฝานชิ้นส่วนของผลมะนาวใส่-แช่ไว้ในน�้าปลา-พริกขึ้หนูสด-น�้ามะนาว
ด้วย	เป็นการเสริมคุณค่าให้ได้รับสารต่างๆจากผิว-เปลือกของผลมะนาว
ด้วย	
	 สมาคมภัตตาคาร	 สมาคมผู้ปรุงอาหาร	 ตลอดจนสถาบันการ
ศกึษาอาหารทัง้หลายเคยด�ารจัิดการประกวดชงิรางวลัความเป็นเลศิของ
น�า้ปลา-พรกิขีห้นู-น�า้มะนาวสดบ้างไหม	น่าคดิ	และควรต้องสนบัสนนุให้
ร้านอาหาร	ร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายทั่วประเทศ	ให้ใช้น�า้ปลาแท	้ๆ 	เท่านั้น
ให้บรกิารแก่ลกูค้า	ไม่ใช้น�า้เกลอืผสมหางน�า้ปลามาบรกิาร	เพราะเป็นการ
เอาเปรียบและดูแคลนลูกค้า	 (ผู้เขียนนึกในใจว่าร้านอาหารใดที่มีอาหาร
อร่อยแต่บงัอาจใช้น�า้ปลาผสมมาให้กินจะไม่เข้าไปอดุหนนุต่อไป	นอกจาก
ไม่มีที่เลือก)	
	 อนึ่ง	ต้องอ่านฉลากให้ดีเพราะน�้าปลาบางยี่ห้อใส่น�้าตาลบ้างก็
พอรบัได้	ส่วนทีใ่ส่น�า้เชือ่มกต้็องระวงัด้วยสงสยัว่าอาจใส่น�า้เชือ่มฟรกัโตส	
(อเมริกันอ่าน	ฟรุกโทส	ฟังแล้วคล้ายผลไม้ซึ่งหลงเชื่อได้	แต่	อังกฤษอ่าน	
ฟรกัโทสซึง่ท�าให้พงึต้องระวังคอืไม่ใช่ผลไม้แล้ว)	บางทเีขียน	(high)	fruc-
tose	(corn)	syrup	แล้วแต่ลกูเล่นของสนิค้าซึง่กฎหมายฉลากอาจไม่เข้ม
พอ	สารให้รสหวานชนดินีม้รีายงานว่าถกูย่อยยากและท�าให้เกดิไขมนัพอก
ตบั	สดุท้ายอาจก่อมะเรง็ตบัได้	เช่นเดยีวกบัน�า้ผลไม้บรรจกุล่อง	ซอีิว๊	ซอส
ปรุงรสทั้งหลายและน�้ามันหอยรวมทั้งน�า้ซุป	น�า้จิ้ม	และน�า้ซอสต่าง	ๆ 	ที่
กนิอร่อยของร้านอาหารทัง้หลาย	นอกจากนีค้วรระวงัสารพวกเบนโซเอท
ที่ใช้รหัส	INS21	ซึ่งเมื่อสลายตัว	สารตัวสุดท้ายที่ได้คือเบนซีนริงซึ่งเป็น
สารก่อมะเร็งตามรายงาน	คิดและท�าอย่างไรดีต่อไป	
	 8)	 น�า้พรกิ	หลายชนดิต้องใส่น�า้มะนาว	โดยเฉพาะน�า้พรกิกะปิ
ซึ่งมักเป็นอาหารแทบประจ�าม้ือส�าคัญของครอบครัวคนไทยจ�านวนมาก	
การกินโดยการน�าผักทั้งลวกหรือสดไปจิ้มน�้าพริกก็ดีถือได้ว่าเป็นการกิน
แบบผักสลัด	แสดงว่าคนไทยรู้จักเรื่องนี้มานานแล้ว	แม้แต่การกินผักต้ม
ทีร่าดน�า้กะทกิเ็ช่นกนั	นัน่คอืการกนิผกัทีเ่ตมิไขมนั	(แทนเนย)	ซึง่ช่วยการ
ใช้ประโยชน์เบต้าแคโรทีนในผักที่จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอซึ่งละลายได้ดี
ในไขมันแล้วเป็นประโยชน์ให้กับคนกิน	 อน่ีง	 น�้าพริกอะโวกาโด้ของ 
เม็กซิกันที่เรียกกัวคาโมเล	่(guacamole)	ก็ใช้น�า้มะนาวเช่นกัน
 9)		อาหารประจ�าของคนไทย	หากกรณุาช่วยกนัเตือนความจ�า
กันหน่อยก็คงบอกได้ว่า	อาหารที่ท�ากินกันเป็นประจ�ามักมีมะนาวเข้ามา

เกี่ยวข้องตอนให้บริการ	 เช่น	 ข้าวผัดต่าง	 ๆ	 ปลาเค็มทอดก็ต้องบีบน�้า
มะนาวใส่และกินกับหอมแดง	เช่นเดียวกับปลาร้าซึ่งปัจจุบันมีปลาดุกร้า
เกดิมาเสรมิรายการอาหารไทยด้วย	ก๋วยเตีย๋วปรงุแบบต่าง	ๆ 	เช่น	ซาวน�า้	
ผัดไทย	ก๋วยเตี๋ยวน�้า	ก๋วยเตี๋ยวแห้ง	 เย็นตาโฟ	ส่วนอาหารที่ปรุงขึ้นเป็น
กบัข้าวทีใ่ช้มะนาวนัน้มจี�านวนมาก	เช่น	ต้มย�านานาชนดิ	โดยเฉพาะต้มย�า
ปลาทูสดน�า้ใส	 (ถ้าได้ชิมจากร้านอาหารที่มีผู้ปรุงฝีมือด	ีๆ	แล้วก็อาจจะ
ใช้เป็นตัวมาตรฐานในการเปรียบเทียบความอร่อยกับรายอื่นๆได้)	 
ไก่ต้มข่า	อาหารประเภทย�าต่าง	ๆ	เช่น	ย�ากุ้งแห้ง	ย�าเต้าหู้ยี	้ย�ากุนเชียง	
ย�ามะเขือยาว	 ย�ามะเขือเปราะ	 ย�าปลากระป๋องที่ใส่ซอสมะเขือเทศ	 
ย�าปลากระป๋องใส่ใบชาสด	 ถ้าไม่มีใบชาสดอาจใช้ใบชาสดแช่แข็งหรือ 
ใบชาเขียวใหม	่ๆ	ก็น่าจะได้	ย�าเนื้อสัตว์ต่าง	ๆ	ย�าสารพัดย�า	(ต้องร้องว่า
โอ้ย	 ท�าไมอาหารไทยมีย�ามากมายขยายลูกหลานออกไปไม่รู ้จักจบ)	
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โดยให้ซดน�้าแกงให้คล่องคอในรายการข้าวมันไก่	 นอกจากนี้มีการน�า
มะนาวดองมาท�าเครือ่งดืม่ร้อนและเยน็แทนบ๊วยดองเคม็ด้วย	ในบางท้อง
ถิน่ทีก่ารท่องเทีย่วมชีือ่เสยีงกม็กีารน�าน�า้มะนาวดองมาผสมกบัน�า้อดัลม
ทีม่รีสคล้ายกัน	ส่งผลให้เครือ่งดืม่น้ัน	ๆ 	มรีสอร่อยเพิม่ขึน้และเป็นท่ีกล่าว
ขานกันในวงการท่องเที่ยว	ณ	ที่นั้น	ๆ	อนึ่งมะนาวดองที่ใช้กันก็มักไม่กิน
เนื้อ	เปลือกและเมล็ด	ท�าอย่างไรให้มีการกินทั้งผลได้	
	 11)	อืน่	ๆ 	การบีบน�า้มะนาวใส่ในอาหารหลายชนดิเพ่ือปรงุหรอื
ชูรส	 เช่น	กินกับเนื้อมะละกอสุก	สับปะรด	กล้วยหอมชุบแป้งทอดแบบ
ตะวนัตก	ฯลฯ	การใช้น�า้มะนาวปรบัปรงุรสน�า้ผลไม้คัน้	(juice)	หรือเครือ่ง
ดืม่	(drink)	ผลไม้ป่ัน	เช่น	เนือ้ผลมะม่วงสกุป่ันกบัน�า้ซึง่มรีสหวานและไม่
เปรี้ยว	 หรือเนื้อผลฝรั่งนิ่มติดเปลือกปกติปั่นกับน�้าซึ่งมีรสจืดก็ให้เติม
น�า้ตาลเลก็น้อยให้พอหวานกบัน�า้มะนาวโดยไม่เตมิส	ีการใช้น�า้มะนาวสด
ผสมดินสอพองทา-พอกบริเวณแผลหัวโนในเด็ก	ๆ	ฯลฯ
 บทสรปุ	ผลมะนาวมคีวามส�าคญัต่อสขุภาพและชวีติประจ�าวนั
ของคนไทยแบบปิดทองหลงัพระโดยไม่คิดถงึคณุค่าของมนัมากเท่าทีค่วร	
และคนไทยนิยมมะนาวพันธุ ์แป้นมาก	 ผลมะนาวมีสารเคมีพืชที่มี
คุณสมบัติทางยามากชนิด	ในส่วนที่ไม่ค่อยได้กินกันคือผิวและเปลือก	ซึ่ง
มีสารประกอบเคมีที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ	 และที่ยังไม่รู้จักดีก็
คงมีสารเคมีพืชที่รู้จักกันแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้มากเท่าที่ควร
สมควรที่ภาครัฐและเอกชนต้องปฏิบัต	ิและสนับสนุนกันอย่างจริงจัง	ให้
เกิดผลประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างมืออาชีพตลอดสายโซ่การศึกษา-วิจัย	การ
ผลิต	การใช้ประโยชน์	การจัดจ�าหน่าย	และส่งเสริมคนไทยให้กินมะนาว
ทุกชิ้นส่วนของผลเท่าที่จะท�าได้โดยถ้วนหน้าอย่างชาญฉลาด	 ทั้งนี้ทุกๆ
หน่วยงานให้ได้รับผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลและยุติธรรม	สุดท้าย
จะยกให้มะนาวไทยเป็นผลไม้มหัศจรรย์ 

(เกี่ยวกับผู้เขียน : ข้าราชการบ�านาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีต
ประธานอนุกรรมการฯมาตรฐานผัก-ผลไม้สด Codex มกอช.)

อาหารจ�าพวกพล่า	ประเภทลาบ	ประเภทปลานึ่ง	ประเภทน�้าจิ้มต่าง	ๆ	
เช่น	แจ่ว	ซฟีูด้	ฯลฯ	อาจใช้ในการปรงุผดัเปรีย้วหวาน	แกงส้มซึง่ใช้มะขาม
เปรีย้วอาจเสรมิรสชาตด้ิวยน�า้มะนาว	อนีง่	หลนปลาเคม็ให้เตมิน�า้มะขาม
เปรี้ยวนั้นจะเติมน�้ามะนาวได้ไหม	 ใช้ในการหมักเนื้อสัตว์ให้นุ่ม	 ใช้ปรุง
เครื่องดื่มมากมายหลากหลายชนิด	 ใช้ปรุงรส-กลิ่นในไอศกรีม	 ท�าไอติม	
(sorbet	หรือ	sherbet)	ที่ราชบัณฑิตยังไม่ได้บัญญัติศัพท	์มีรายการแจ้ง
ในอินเทอร์เน็ตว่ามีสูตรการใช้มะนาวมากถึง	9,124	สูตรซึ่งน่าสนใจที่จะ
รับรู้และทดลองท�ากันเมื่อโอกาสอ�านวย	ปัญหาคือท�ากันไหวไหม	
	 10)	ส่วนใหญ่ที่กล่าวกันคือการใช้น�้ามะนาว	 ให้ดี-อร่อยต้อง 
น�้ามะนาวคั้นสด	 มีผลิตภัณฑ์มะนาวชนิดหนึ่งที่ควรต้องกล่าวถึงคือ 
มะนาวดอง	 ทั้งนี้มีเรื่องเลม่อน	 (lemon)	 และมะนาวดองที่ผลิตในต่าง
ประเทศมานานแล้วนับเป็นร้อย	ๆ	ปี	 ซึ่งกล่าวไว้โดยสังเขปในเรื่อง	 เล่า
เรื่องมะนาวซึ่งตีพิมพ์ใน	น.ส.พ.กสิกร	ปีที	่ 96	ฉบับที่	 6/2566	ประจ�า
เดือน	สิงหาคม-กันยายน	2566	หน้าที	่49-61	นอกจากใช้ผลมะนาวดอง
มาปรงุให้รสอาหารน่ากินและช่วยเจรญิอาหารซึง่มกัใช้ในการปรงุอาหาร
ประเภทต้ม	เช่น	เป็ด	ไก่	หมู	ฯลฯ	ท�าน�า้ซุบโครงไก่ต้มฟักใส่มะนาวดอง
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

พรรณนีย์ วิชชาชู

	 ระหว่างวันที่	5	–	15	ธันวาคม	2567	ที่ผ่านมา	สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย	ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน	“กุหลาบรวมน�้าใจ เทิดไท้
องค์ราชัน”	ณ	พาร์ค	พารากอน	สยามพารากอน	กรุงเทพมหานคร	ซึ่ง
เป็นการแสดงกหุลาบครัง้ใหญ่ใจกลางกรงุ	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาท

งานแสดงกุหลาบเฉลิมพระเกียรติฯ สานสัมพันธ์ไทย – จีน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 
6	รอบ	งานน้ีเป็นความร่วมมอืระหว่าง	บริษทั	สยามพารากอน	ดเีวลลอป
เม้นท์	 จ�ากัด	 สยามพารากอน	 บริษัทฟลอร่า	 พาร์ค	 จ�ากัด	 Chengdu	
Lvwo	Agriculture	Co.,Ltd.	และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

17ข่าวสารสมาคมพืชสวน



18 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

	 งานนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	6	รอบ	เพือ่แสดง
ถึงความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์กุหลาบ	 เพื่อสร้างความสุข
และความสุนทรีย์ให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้มาเยี่ยมชมงานจากความ
สวยงามของกหุลาบหลากสหีลายพนัธุ	์อนัจะส่งผลให้เป็นผูม้จีติใจอ่อนโยน
รักธรรมชาติ	 และ	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมงานหันมาสนใจปลูก
กุหลาบเป็นธุรกิจ	เป็นไม้ประดับ	หรือตกแต่งภูมิทัศน์สถานที่ต่าง	ๆ	ให้มี
ความสวยงามน่าชื่นชม	 ผลพลอยได้จากการจัดแสดงกุหลาบในครั้งนี	้ 
ผู้ชมงานจะได้ชื่นชมกุหลาบที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ของ	 Chengdu	
Lvwo	 Agriculture	 Co.,Ltd.	 รวมทั้งกุหลาบของไทยหลากหลาย 
สายพันธุ์หมุนเวียนมาจัดแสดงรวมกว่า	5,000	ต้น

ท�าไมต้องเป็นกุหลาบ

 คณุลกัขณา นะวิโรจน์	ประธานคณะกรรมการจดังานฯ	กล่าวถงึ
สาเหตุที่เลือกกุหลาบมาจัดแสดงในคร้ังนี้ว่า	 “แรงบันดาลใจที่เลือก
กุหลาบ	เพราะกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห	์เป็นดอกไม้ที่มอบให้กันแทน
ความรัก	เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม	หลากส	ีหลายพันธุ์	เป็นที่ชื่นชอบของ
คนทั่วโลก	 ประกอบกับมีความมุ่งมั่นส่วนตัวที่ปรารถนาจะสร้างสวน
กหุลาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทยให้ได้	และได้เริม่ท�ามาแล้วตัง้แต่ปี	2555	
ในนามของ	 Rose	 Park	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 แต่ยัง 
ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	 เพราะกุหลาบเป็นพืชที่ดูแลรักษายาก	 
แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สิ้นหวัง	 พยายามหาความรู้	 และไปเยี่ยมชมสวน
กุหลาบในที่ต่าง	 ๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อน�าสิ่งที่พบเห็นมา
พัฒนาการปลูกกุหลาบที	่Rose	Park

Zhu Bencheng 
หรือ Uncle Rose ลักขณา นะวิโรจน์

Uncle Rose พาชมสวนกุหลาบของบริษัท ที่เฉิงตู

Uncle Rose เยี่ยม Rose Park 
วังน�้าเขียว
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	 จนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายน	 2567	 ได้เดินทางไปนครเฉิงตู	
มณฑลเสฉวน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	มีโอกาสได้เยี่ยมชมสวนกุหลาบ
ของ	 บริษัท	 Chengdu	 Lvwo	 Agriculture	 จ�ากัด	 ของ	 Mr.	 Zhu	 
Bensheng	ซึ่งด�าเนินการสวนอุตสาหกรรมด้านการเกษตรเชิงท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ของนครเฉิงตู	 ท�าการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับไม้ดอก	 รวมทั้ง
กุหลาบในพื้นที่ประมาณ	1,500	ไร่	ได้เห็นแนวคิด	และความมุ่งมั่นของ
เจ้าของสวนในการปรับปรุงพันธุ ์	 และผสมพันธุ ์กุหลาบจ�านวนมาก	 
ด้วยต้องการให้จีนเป็นแหล่งผลิตกุหลาบที่ส�าคัญของโลก	 จึงคิดว่าได้มา
พบกับคนรักกุหลาบที่มีเป้าหมายคล้าย	ๆ	กัน
 จากการได้เหน็กหุลาบหลากหลายสายพนัธุข์อง	บรษิทั	Chengdu 
Lvwo	Agriculture	จ�ากัด	จึงได้เชิญชวนมาร่วมจัดแสดงกุหลาบในงาน	
กหุลาบรวมน�า้ใจ เทดิไท้องค์ราชนั	ครัง้นี	้ซึง่	Mr.	Zhu	Bencheng	ยนิดี
ที่จะน�ากุหลาบของเขามาจัดแสดงร่วมกับกุหลาบจาก	Rose	Park	และ
กุหลาบจากจังหวัดเชียงใหม่	 ทั้งนี้ได้เริ่มเตรียมงานมาตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม	2567	นับตั้งแต่การเลือกพันธุ์กุหลาบ	การจัดการ	การดูแล
รักษาต้นกุหลาบให้ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงจัดงาน	 (5-15	 ธันวาคม	

2567)	 นับเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง	 
แต่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	 ทุกคนท�างานในหน้าที่ด้วยความ
เต็มใจ	และเต็มความสามารถ	แม้กระทั่ง	Mr.	Zhu	Bencheng	ยังบินมา
จากเฉิงตู	 เพื่อมาดูกุหลาบที่	 Rose	 Park	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 พร้อมให ้
ค�าแนะน�าในการดูแลกุหลาบเพื่อให้ออกดอกในช่วงพอดีกับการจัดงาน	
ซึง่จะท�าให้การจดัแสดงกหุลาบในคร้ังนีย้ิง่ใหญ่ตระการตา	สมพระเกยีรต”ิ
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ลงนามในสัญญาระหว่าง ฟลอร่า พาร์ค และ 
Chengdu Lvwo Agriculture Co.,Ltd.

Uncle Rose เยี่ยม Rose Park 
วังน�้าเขียว
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ที่จะน�ามาจัดแสดงที่งาน	“กุหลาบรวมน�า้ใจ เทิดไท้องค์ราชัน”	ครั้งนี	้ 
มี	 ดร.วีระชัย	 ณ	 นคร	 ที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์	 และ	 คุณดิเรก	 ตนพยอม	 อดีตผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึ่งเชี่ยวชาญด้านไม้ดอกไม้ประดับ	
ได้เดินทางไปด้วยเพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกพันธุ์กุหลาบ	 หลังจากนั้น 
อีกไม่ถึงเดือน	 กุหลาบพันธุ์ใหม่	 และกุหลาบที่จะจัดแสดงจ�านวนเกือบ	
3,000	ต้น	กเ็ดนิทางโดยรถตู้คอนเทนเนอร์ควบคมุอณุหภมูถิงึ	Rose	Park	
อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 สถานที่ที่จะอนุบาลดูแลกุหลาบ
ให้บานสะพรั่งพร้อมอวดโฉมในงาน	 “กุหลาบรวมน�้าใจ เทิดไท้องค์
ราชัน”	หรือ	“Eternal Bloom : The Silk Rose Garden”
	 Mr.Zhu	Bencheng	หรอืท่ีเราเรยีกกันง่าย	ๆ 	ว่า	Uncle Rose 
ได้มอบกุหลาบพร้อมตั้งชื่อว่า	 “ลักขณา”	 ให้กับคุณลักขณา	 1	 พันธุ	์ 
คัดเลือกกุหลาบพันธุ์ใหม่ที่มีสีม่วงส�าหรับทูลเกล้าฯ	 ถวายสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
1	 พันธุ์	 (ซึ่งอยู่ระหว่างการขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐา 
ธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร)ี	คดัเลอืก
พันธุ์กุหลาบที่เหมาะสมส�าหรับภูมิอากาศในประเทศไทยให้คณะของ 
คุณลักขณาพิจารณา	ซึ่งคณะได้พิจารณาคัดเลือกและซื้อมาถึง	12	พันธุ์	
ซึ่งทั้งหมดนี้บริษัท	ฟลอร่า	พาร์ค	จ�ากัด	ต้องน�ามาจดทะเบียนเป็นพันธุ์
พืชใหม่	ตาม	พ.ร.บ.	คุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542	และต้องปลูกทดสอบ
เพือ่ยนืยนัลกัษณะ	ตามขัน้ตอนการจดทะเบยีนเพือ่คุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม่	
จึงจะสามารถน�าไปด�าเนินการในเชิงการค้าต่อไปได้

เสด็จฯ สวนกุหลาบ ณ พาร์ค พารากอน

	 วันที	่4	ธนัวาคม	2567	ทมีงานเริม่น�ากหุลาบซึง่ปลกูในกระถาง	
ออกดอกบานสะพรั่ง	 หลากส	ี หลายพันธุ	์ ล�าเลียงจากอ�าเภอวังน�า้เขียว	
และจากจุดพักในกรุงเทพฯ	 เข้าไปยังลานพาร์ค	 พารากอน	 สยาม 
พารากอน	เพื่อจัดแสดงตามผัง	และกิจกรรมที่ก�าหนดไว้
	 วนัที	่5	ธนัวาคม	2567	สวนกหุลาบ	หลากส	ีส่งกลิน่หอมอบอวล	
ณ	ลานพารค์	พารากอน	เหมอืนเนรมติ	มผีูใ้ห้ความสนใจเปน็จ�านวนมาก	
โดยเฉพาะโซนจ�าหน่ายต้นกุหลาบ	 มีผู้สนใจเข้ามาเลือกซื้อไม่ขาดสาย	 
แม้ตอนกลางวนัแดดจะร้อนไปหน่อย	แต่ยามแดดร่มลมตก	อาทติย์อ่อนแสง
ไปแล้ว	ผู้คนยิ่งคึกคัก
	 วันที่	10	ธันวาคม	2567	เวลา	17.30	น.	สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ
พระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์	 ทอดพระเนตรสวนกุหลาบ	 ณ	 
ลานพาร์ค	พารากอน	สยามพารากอน	คณุลกัขณา	นะวโิรจน์	กราบบงัคม
ทูลถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงกุหลาบ	 “กุหลาบ 
รวมน�า้ใจ เทดิไท้องค์ราชนั”	ในครัง้นี	้หลงัจากพระราชทานของทีร่ะลกึ
ให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานแล้ว	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร
สวนกุหลาบ	 โดยมี	 คุณลักขณา	 นะวิโรจน์	 ฯพณฯ	 หาน	 จื้อเฉียง	
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย	 และภริยา	
ดร.วีระชัย	ณ	นคร	และ	Mr.	Zhu	Bencheng	ตามเสด็จฯ	

สร้างสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนจัดงาน

	 ต้นเดือนมิถุนายน	 2567	 คุณลักขณา	 นะวิโรจน์	 ในฐานะ
ประธาน	 บริษัท	 ฟลอร่า	 พาร์ค	 จ�ากัด	 ได้น�าคณะ	 ซึ่งประกอบด้วย	 
ดร.อนันต์	ดาโลดม	ผู้จัดการ	และที่ปรึกษา	บริษัท	ฟลอร่า	พาร์ค	จ�ากัด	
ดร.ณัฐไชย	นะวิโรจน	์บุตรชายของคุณลักขณา	ซึ่งเป็นผู้ดูแล	Rose	Park	
รวมทั้งผู้ติดตามอีก	 4	 ท่าน	 เดินทางไปยังนครเฉิงตู	 เพื่อเยี่ยมเยียน	
Chengdu	Lvwo	Agriculture	Co.,Ltd.	อีกครั้ง	และครั้งนี้ได้ท�าสัญญา
ในการซื้อขายกุหลาบ	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกุหลาบให้มี
คุณภาพ	 ระหว่าง	 บริษัท	ฟลอร่า	 พาร์ค	 จ�ากัด	 กับ	 Chengdu	 Lvwo	
Agriculture	 Co.,Ltd.	 ของ	Mr.	 Zhu	 Bencheng	 โดยมี	 ดร.ณัฐไชย	 
นะวิโรจน์	และบุตรชายของ	Mr.Zhu	Bencheng	เป็นผู้ลงนามในสัญญา	
และในครั้งนั้น	Rose	Park	ได้ซื้อกิ่งพันธุ์กุหลาบกลับมาปลูกที่วังน�า้เขียว
จ�านวนหนึ่ง
	 ในการเดนิทางไปท�าสญัญากนัในครัง้นัน้	คณุลกัขณา	นะวโิรจน์	
ได้ขอให้	Mr.	Zhu	คัดเลือกพันธุ์กุหลาบที่เขาได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม	่
และมีสีม่วง	 เพื่อจะน�าทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่ง	 Mr.	 Zhu	 
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง	 ขณะเดียวกัน	 คุณลักขณา	 ก็จะซื้อกุหลาบ 
สายพนัธุใ์หม่ทีไ่ด้จากการปรับปรงุพนัธุข์อง	Chengdu	Lvwo	Agriculture 
Co.,Ltd.	เพื่อน�ามาปลูกที่	Rose	Park	วังน�้าเขียว	อีกหลายพันธุ์
	 ในเดือน	 กรกฎาคม	 2567	คุณลักขณา	นะวิโรจน์	 ดร.อนันต์	 
ดาโลดม	ดร.ณัฐไชย	นะวิโรจน	์ได้เดินทางไปยัง	Chengdu	Lvwo	Agricul-
ture	Co.,Ltd.	อีกครั้ง	เพื่อเลือกซื้อกุหลาบพันธุ์ใหม	่และ	เลือกกุหลาบ

Uncle Rose เยี่ยม Rose Park
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	 ในการนี้ได้มีการจัดแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่	 13	 สายพันธุ	์ 
ให้ทอดพระเนตร	และโอกาสนี	้ดร.ณัฐไชย	นะวิโรจน์	ได้ทูลเกล้าฯ	ถวาย
กุหลาบสายพันธุ์ใหม่สีม่วงอมชมพูจ�านวน	 2	 กระถาง	 โดย	 Mr.Zhu	 
ได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับกุหลาบสายพันธุ์ดังกล่าวให้ทรงทราบ

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

	 ภายหลังจากเดินทางกลับไปเฉิงตูแล้ว	Mr.	 Zhu	 Bencheng	
หรือ	Uncle	Rose	ได้มีจดหมายถึง	คุณลักขณา	ซึ่งจะขอน�ามาเผยแพร่	
ณ	ที่นี้

เรียน คุณลักขณา ดร.อนันต์ และ ดร.ณัฐไชย
	 ผมและครอบครัวได้เดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว	
เมือ่ย้อนคดิถงึการเดนิทางเยอืนประเทศไทยครัง้นี	้เรารูส้กึซาบซ้ึงทีไ่ด้รบั
การต้อนรับอย่างอบอุ่น	 ได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและดียิ่ง	 เปรียบ
เสมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง	จึงขอขอบคุณอย่างยิ่งไว้	ณ	ที่นี้
	 งานจัดแสดงกุหลาบเฉลิมพระเกียรติฯ	 ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้	 ประสบความส�าเร็จ
อย่างน่าประทบัใจ	ดอกกหุลาบทีอ่่อนโยนและงดงาม	บานสะพรัง่ในสยาม
พารากอนตามที่เราคาดหวังไว้	 ความงดงามที่ได้เห็นน้ีเปรียบเสมือน 
ภาพวาดทีย่ิง่ใหญ่	ดงึดดูสายตา	และเพิม่ความส�าคญัให้กบัการแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมด้านพืชสวนระหว่าง	ไทย-จีน	เป็นอย่างมาก
	 การได้เข้าเฝ้าฯ	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ียงัเป็นภาพแห่งความทรงจ�า
ที่ชัดเจนของผม	ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าฯ	พระองค์	พร้อม
กบัท่านทตูฯ	หาน	จือ้เฉยีง	และภรยิา	บรรยากาศดเูคร่งขรมึ	และศกัดิส์ทิธิ์
	 เริ่มแรกท่านทูตฯ	 และภริยา	 ได้กราบบังคมทูลแนะน�าตัว	 
ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด	 จากนั้นผมได้กราบบังคมทูลแนะน�าตัวว่า	 
ข้าพระพุทธเจ้า	 มาจาก	 Chengdu	 Lvwo	 Agriculture	 Co.,Ltd.	 
ในประเทศจีน	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองประธานสมาคมกุหลาบแห่ง
ประเทศจีน	 ปีนี้เป็นปีที่	 50	 ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างจีนและไทย	บริษัทฯ	ได้ร่วมกับคุณลักขณา	และทีมงาน	เพื่อจัด
แสดงกุหลาบ	 Silk	 Road	 Rose	 Exhibition	 ที่ทรงคุณค่าในครั้งนี	้ 
ข้าพระพุทธเจ้าขอขอบพระทัยฝ่าพระบาทอย่างสุดซึ้งที่ทรงสละเวลา 
อันมีค่าเสด็จพระราชด�าเนินมาทอดพระเนตรงานนี้	 นับเป็นเกียรติยศ
อย่างสูงสุดของงาน
	 เมื่อแนะน�ากุหลาบที่รอให้พระองค์พระราชทานนาม	 ผมได้
กราบทูลด้วยความเคารพว่า	 “เมื่อครั้งที่คุณลักขณา	 มาเยี่ยมชมบริษัท
ของเรา	คณุลกัขณาได้แสดงความปรารถนาอย่างจริงใจทีจ่ะเลอืกกหุลาบ
พนัธุห์นึง่ทีม่ลีกัษณะสง่างาม	และมสีม่ีวง	เพือ่ทลูเกล้าฯ	ถวายฝ่าพระบาท
ที่เธอจงรักภักดีและเคารพอย่างสูงสุด	และกุหลาบต้นนี้	ตรงกับสิ่งที่เธอ
ต้องการ	 และไม่เพียงแต่สง่างามโดยธรรมชาติ	 แต่ยังแข็งแกร่งด้วย	 
โดยทนต่อความร้อน	 ทนฝน	 ต้านทานโรคดีเยี่ยม	 และออกดอกใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว	 กุหลาบนี้จึงนับเป็นของขวัญที่ล�้าค่าที่ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	

และเรายังรอคอยนามที่จะพระราชทานให้กุหลาบพันธุ์นี้”
	 ผมยังกราบทูลเพิ่มเติมว่า	“กุหลาบ	2	กระถางนี้ยังไม่ได้อยู่ใน
สภาพทีด่ทีีส่ดุ	เพราะคนดแูลได้รดน�า้มากเกนิไป	อย่างไรกต็ามขอทรงวาง
พระราชหฤทัยว่ากุหลาบนี้จะกลับมางดงาม	และมีชีวิตชีวาในเร็ววัน”
	 ทรงตรัสตอบผมด้วยพระเมตตาว่า	 “กุหลาบไม่ควรรดน�้ามาก
เกนิไปจรงิ	ๆ ”	และยงัทรงตรสัว่ากหุลาบเป็นดอกไม้ทีท่รงโปรดเป็นพเิศษ
	 การเดนิทางไปประเทศไทยครัง้นีม้คีวามส�าคญัอย่างยิง่	เพราะ
มีประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง	 และการแลกเปลี่ยนที่ล�้าค่า	 เราหวังว่าจะมี
โอกาสได้ร่วมมือ	 และแลกเปลี่ยนระหว่างกันอีกในอนาคต	 เพื่อร่วมกัน
สร้างส่ิงใหม่ที่น่าประทับใจทางด้านการเกษตร	 และวัฒนธรรมพืชสวน
ระหว่าง	จีน	และไทย
	 ด้วยความเคารพและขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งอีกครั้ง

Uncle Rose 
13	ธันวาคม	2567

 
กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่จัดแสดง (ภาพในหน้า	23)
	 นอกเหนือจากกุหลาบจากเฉิงต	ู จาก	Rose	Park	 วังน�้าเขียว	
และ	 กุหลาบจากเชียงใหม่	 ที่น�ามาจัดแสดงในโซนต่าง	 ๆ	 ของงานแล้ว	 
ยังมีกุหลาบสายพันธุ์ใหม่น�ามาจัดแสดงด้วยดังนี้
 กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ขอพระราชทานนาม 
	 เป็นกุหลาบลูกผสมท่ีเกิดจากความร่วมมือของบริษัท	 ฟลอร่า	
พาร์ค	จ�ากัด	และ	Chengdu	Lvwo	Agricultural	Co.	Ltd.	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 โดยใช้กุหลาบสายพันธุ	์ Quin	 จากประเทศจีนเป็นต้นแม่	
และสายพันธุ	์Our	Lady	of	Guadalupe	จากสหรัฐอเมริกา	เป็นต้นพ่อ
	 เป็นกุหลาบ	พุ่มเตี้ย	 อายุหลายป	ีกิ่งก้านไม่ยาวมาก	มีหนาม
ห่าง	ๆ	สูง	60	-	80	เซนติเมตร	เรือนยอดแผ่กว้าง	100	-	120	เซนติเมตร	
ดอกออกเป็นช่อมีหลายดอกตามบรเิวณปลายยอด	กลบีดอกสีม่วงอมชมพู	
ต้นสมบูรณ์จะสามารถให้ดอกได้มากกว่า	20	ดอกต่อกิ่ง	ดอกมีกลีบดอก
จ�านวนมากเรียงเวียนซ้อนกัน	 มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ	 ขนาดบานเต็มที	่ 
8	 -	 10	 เซนติเมตร	 การดูแลรักษาง่าย	 ทนต่อสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย	และโรคพืชชนิดต่าง	ๆ	สามารถเจริญเติบโตได้เร็ว	ให้ดอก
ดกตลอดปี	
 กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืช
 กุหลาบ “ลักขณา” (Luckana)
	 เป็นกุหลาบลูกผสม	ระหว่างพันธุ์	Vintage	Brown	กับ	พันธุ์	
Greenhouse	 ล�าต้นตั้งตรงสูง	 120	 -150	 เซนติเมตร	 ทรงพุ่มกว้าง
ประมาณ	100	เซนตเิมตร	ดอกออกเป็นดอกเดีย่ว	ดอกบานกว้างประมาณ	
8-10	 เซนติเมตร	 กลีบดอกซ้อน	 เป็นคลื่นเล็กน้อย	 และม้วนเม่ือบาน	 
กลีบดอกชั้นนอกสีแดง	ชั้นในสีส้มแกมเหลือง	มีกลิ่นหอมอ่อน	ๆ	เหมาะ
ส�าหรับปลูกเป็นกุหลาบตัดดอก
 กุหลาบ “หัวใจทศกัณฑ์” (Hua Jai Tossagun)
	 เป็นกุหลาบลูกผสม	 ระหว่างพันธุ์	 Lavender	 Perfume	กับ	
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ทนความร้อนได้ด	ีและกลีบดอกจะคงเหลืองสดใสอยู่เสมอ
 กุหลาบ “ชวนฝัน” (Chuan Fan)
	 เป็นพนัธุล์กูผสม	ระหว่าง	พนัธุ	์Mei	Yan	กบั	พนัธุ	์The	Poet’s	
Wife	ล�าต้นตั้งตรง	สูง	80	–	100	เซนติเมตร	หนามสีเขียว	ทรงพุ่มกว้าง
ประมาณ	80	เซนตเิมตร	ดอกออกเป็นดอกเดีย่ว	กลบีดอกซ้อน	กลบีดอก
ชั้นนอกสีขาว	ชั้นในสีชมพูอมม่วง	กลีบดอกเป็นคลื่นเล็กน้อย	ปลายกลีบ
เป็นติง่แหลม	และม้วนเลก็น้อยเมือ่บานเตม็ที	่ดอกบานกว้าง	7	เซนตเิมตร	
มีกลิ่นหอมอ่อน	ๆ	ทนร้อนได้ดี
 กุหลาบ “ฟ้าประทาน” (Faprathan)
	 เป็นพันธุ์ลูกผสม	ระหว่าง	พันธุ	์Welcome	Delbert	กับ	พันธุ์	
Father	of	Peace	ล�าต้นตั้งตรง	สูง	120	–	140	เซนติเมตร	หนามสีชมพู
อ่อน	ทรงพุม่กว้างประมาณ	100	เซนตเิมตร	ดอกออกเป็นดอกเดีย่ว	กลบี
ดอกซ้อน	กลบีดอกช้ันนอกสขีาว	ชัน้ในสชีมพอู่อน	กลบีดอกม้วนเลก็น้อย
เมื่อบาน	ดอกบานกว้างประมาณ	8	เซนติเมตร	กลิ่นหอมอ่อน	ๆ 	ทนร้อน
ได้ดี	เหมาะส�าหรับปลูกเป็นกุหลาบตัดดอก
 กุหลาบ “เพชรธารา” (Pethara)
	 เป็นพันธุ์ลูกผสม	ระหว่างพันธุ์	Northern	Perfume	กับ	พันธุ์	
The	Wedgwood	ล�าต้นเลื้อย	สูง	120	–	150	เซนติเมตร	หนามสีชมพู	
ทรงพุ่มกว้างประมาณ	120	เซนติเมตร	ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว	กลีบดอก
ซ้อน	 กลีบดอกชั้นนอกสีชมพูอ่อน	 ชั้นในสีชมพู	 กลีบดอกเป็นคลื่นเล็ก
น้อย	และปลายกลีบเป็นติ่งแหลม	มีกลิ่นหอมอ่อน	ๆ	ทนร้อนได้ดี
 กุหลาบ “มีราย่า” (Miraya)
	 เป็นพันธุ์ลูกผสม	ระหว่าง	พันธุ	์Mermaid	กับ	พันธุ์	Belle	de	
Segosa	ล�าต้นเลื้อย	สูง	180	–	200	เซนติเมตร	ทรงพุ่มกว้างประมาณ	
150	เซนตเิมตร	ดอกออกเป็นดอกเดีย่ว	สแีดงแกมชมพเูข้ม	กลบีดอกเป็น
คลืน่และม้วนเลก็น้อยเมือ่บาน	ปลายกลบีบดิเลก็น้อย	มกีลิน่หอมอ่อน	ๆ 	
ทนร้อนได้ดี
 กุหลาบ “พุทธประทีป” (Phuttha Prateep)
	 เป็นพันธุ์ลูกผสม	 ระหว่างพันธุ์	 Honey	 Perfume	 กับ	 พันธุ์	
Sonus	 Faber	 ล�าต้นตั้งตรง	 สูง	 60	 –	 80	 เซนติเมตร	 หนามสีชมพ	ู 
ทรงพุ่มกว้างประมาณ	 80	 เซนติเมตร	 ดอกออกเป็นช่อ	 กลีบดอกซ้อน	 
สเีหลอืงครมี	กลบีดอกเป็นคลืน่เลก็น้อย	และม้วนเลก็น้อยเมือ่บาน	มกีลิน่
หอมอ่อน	ๆ	ทนร้อนได้ดี	
	 ขอปิดท้ายเรื่องราวของการจัดแสดงกุหลาบเฉลิมพระเกียรต	ิ
“กุหลาบรวมน�า้ใจ เทิดไท้องค์ราชัน”	หรือ	“Eternal Bloom : The 
Silk Rose Garden”	ด้วยบทกลอน	ของคุณลักขณา	นะวิโรจน์	บทนี้

 เทพประทาน  กุหลาบงาม  ยามรอน
 เผยอกลิ่น  แซมซ้อน  อ่อนไหว
 สรรสร้าง สวยสุด พิศพิลัย
 จ�าเริญใจ จรุงจิต นิจนิรันดร์

พันธุ์	Cherry	Bonica	ล�าต้นตั้งตรง	สูง	50	–	60	เซนติเมตร	หนามสีชมพ	ู
ทรงพุ่มกว้างประมาณ	120	เซนติเมตร	ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว	กลีบดอก
ซ้อน	 สีแดง	 ดอกบานกว้างประมาณ	 6	 เซนติเมตร	 กลีบดอกเป็นคลื่น 
เล็กน้อย	และม้วนเล็กน้อยเมื่อบาน	มีกลิ่นหอมละมุน	ทนทานต่อสภาพ
ร้อน	เย็น	และฝน
 กุหลาบ “ยุวลักษณ์” (Yuwalak)
	 เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่างพันธุ์	 Qi	 Lin	 กับ	พันธุ์	 Bingguo	
Meidilan	ล�าต้นตั้งตรง	สูง	60	–	80	เซนติเมตร	หนามสีชมพู	ทรงพุ่ม
กว้าง	100	–	120	เซนติเมตร	ดอกออกเป็นช่อ	กลีบดอกซ้อน	สีแดงแกม
ส้ม	 ดอกบานกว้าง	 3	 -	 4	 เซนติเมตร	ปลายกลีบบิดเล็กน้อย	 และม้วน 
เล็กน้อยเมื่อบานเต็มที่	จ�านวนดอก	30	ดอกต่อกิ่ง	ทนทานต่อสภาพฝน	
เหมาะส�าหรับปลูกประดับสวน
 กุหลาบ “บัวแสด” (Bua Saed)
	 เป็นพันธุ์ลูกผสม	 ระหว่างพันธุ์	 Qi	 Lin	 กับ	 พันธุ์	 Bingguo	
Meidilan	 ล�าต้นต้ังตรง	 สูง	 50	 –	 70	 เซนติเมตร	 หนามสีชมพูอ่อน	 
ทรงพุ่มกว้าง	50	–	80	เซนติเมตร	ออกดอกเป็นช่อ	กลีบดอกซ้อน	สีแดง
แกมส้ม	ปลายกลบีเป็นติง่แหลม	ดอกบานกว้าง	4	–	6	เซนตเิมตร	ทนทาน
ต่อสภาพฝน	เหมาะส�าหรับปลูกประดับสวน
 กุหลาบ “โชหยุ” (Chuoyue)
 เป็นพันธุ์ลูกผสม	ระหว่างพันธุ์	Feather	กับ	พันธุ	์Pomponella 
ล�าต้นตั้งตรง	สูง	 80	–	100	 เซนติเมตร	หนามสีเขียวแกมแดง	ทรงพุ่ม
กว้างประมาณ	 100	 เซนติเมตร	 ดอกออกเป็นช่อกลีบดอกซ้อน	 สีชมพู	
ดอกบานกว้าง	 4	 –	 6	 เซนติเมตร	 ปลายกลีบบิดเล็กน้อยและโค้งเข้า 
ด้านใน	 กลิ่นหอมละมุน	 ทนทานต่อสภาพร้อน	 เหมาะส�าหรับปลูกเป็น 
ไม้ประดับ
 กุหลาบ “หรรษา” (Hansaa)
	 เป็นพนัธุล์กูผสม	ระหว่างพนัธุ	์Traviata	กบั	พนัธุ	์The	Poet’s	
Wife	ล�าต้นตัง้ตรง	สงูประมาณ	80	เซนตเิมตร	หนามสชีมพ	ูทรงพุม่กว้าง
ประมาณ	100	เซนติเมตร	ดอกออกเป็นช่อ	กลีบดอกซ้อน	แรกบานกลีบ
ดอกสีครีม	 เมื่อบานเต็มที่กลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีชมพู	 ปลายกลีบบิด 
เล็กน้อย	และม้วนเล็กน้อยเมื่อบานเต็มที่	มีกลิ่นหอมที่โดดเด่น	
 กุหลาบ “ฟองสมุทร” (Fong Samut)
	 เป็นพันธุ์ลูกผสม	 ระหว่างพันธุ์	 Lovely	 Rococo	 กับ	 พันธุ	์
Song	of	the	Sea	ล�าต้นตั้งตรง	สูง	100	–	120	เซนติเมตร	ทรงพุ่มกว้าง
ประมาณ	 100	 เซนติเมตร	 ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว	 กลีบดอกซ้อน	 
กลีบดอกด้านนอกสีเขียว	ด้านในสีม่วง	ปลายกลีบดอกเป็นติ่งแหลมและ
ม้วนเล็กน้อยเมื่อบาน	ดอกบานกว้างประมาณ	7	เซนติเมตร	มีกลิ่นหอม
ละมุน	เหมาะส�าหรับการปลูกเป็นไม้ตัดดอก
 กุหลาบ “เพียงจันทร์” (Piang Chan)
	 เป็นพันธุ์ลูกผสม	ระหว่าง	พันธุ์	Mei	Yan	กับ	พันธุ์	Baroness	
ล�าต้นตั้งตรง	 และเลื้อย	 หนามสีชมพูอ่อน	 สูง	 140	 –	 160	 เซนติเมตร	 
ทรงพุ่มกว้างประมาณ	150	เซนติเมตร	ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว	กลีบดอก
ซ้อน	สีเหลือง	ดอกบานกว้างประมาณ	8	เซนติเมตร	มีกลิ่นหอมอ่อน	ๆ	
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ชวนฝัน ฟ้าประทาน

พันธุ์ที่ขอพระราชทานนาม

ลักขณา ยุวลักษณ์

บัวแสด

โชหยุ ฟองสมุทร

หรรษา

เพียงจันทร์
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พุทธประทีป เพชรธารา มีราย่าหัวใจทศกัณฑ์
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พืชสวน ร า ย ง า น

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ส�าหรับ	ปุ๋ยโพแตส	น�าเข้ามาในรูปปุ๋ยเชิงเดี่ยว	คือ	โพแทสเซียมคลอไรด์	
(MOP:0-0-60)	และ	โพแทสเซียมซัลเฟต	(SOP:	0-0-50)	
 2. การน�าเข้าปุ๋ยเคมีเป็นสูตรส�าเร็จ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเคมี
เชิงประกอบ	 (Complex	 Fertilizer)	 หรือปุ๋ยเคมีเชิงผสมแบบเป็นเนื้อ
เดียวกัน	(Compound	Fertilizer)	ตัวอย่างเช่น	ปุ๋ยสูตร	15-15-15	จาก
ประเทศรัสเซีย	และปุ๋ยสูตร	16-20-0	จากประเทศเกาหลีใต้	
	 โดยภาพรวมการผลติปุย๋เคมใีนประเทศไทย	เป็นการน�าเข้าแม่
ปุ๋ยหรือวัตถุดิบแล้วมาท�าการผลิตเป็นปุ๋ยเคมีสูตรต่าง	ๆ	ซึ่งมี	2	ลักษณะ
ของการผลิตปุ๋ย	คือ
 1. การผลติปุย๋เชงิผสมแบบเป็นเนือ้เดยีวกนั (Compound 
Fertilizer)	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบบ	 Stream	Granulation	
Process	
	 	 การผลติปุย๋เคมด้ีวยกรรมวธิแีบบ Stream Granulation 
Process	 เร่ิมต้นจากการน�าแม่ปุ๋ย	 เช่น	 ยูเรีย	 (46-0-0),	 แอมโมเนียม
ซัลเฟต	(21-0-0)	ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	(18-46-0),	โมโนแอมโมเนียม
ฟอสเฟต	 (11-52-0)	 และโพแตสเซียมคลอไรด์	 (0-0-60)	 มาชั่งตาม
อตัราส่วนของปุย๋แต่ละสตูรและบดผสม	ให้เป็นเนือ้เดยีวกนั	แล้วป้ันเป็น
เมด็	โดยใช้ความร้อนจากไอน�า้	และเข้าสูก่ระบวนการอบแห้งด้วยลมเยน็	
และเคลือบเม็ดปุ๋ย	(Coating	Agent)	จึงกลายเป็นปุ๋ยสูตรส�าเร็จรูป	เอ็น	
พี	เค	โดยกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีแบบ	Stream	Granulation	Process	
นี้จะไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคม	ี(Chemical	Reaction)	
	 2.	 การผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk 
Blending Fertilizer)	 โดยการน�าแม่ปุ๋ยมาคลุกเคล้ากันทางกายภาพ
ด้วยเครื่องผสมปุ๋ย	เพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยสูตรต่าง	ๆ	ตามที่ต้องการ
	 ดังนั้น	 ความเป็นไปได ้ที่ โลหะหนักอาจจะปนเปื ้อนใน
กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีแบบ	Stream Granulation Process	 และ
การผลติปุย๋เชงิผสมแบบไม่เป็นเนือ้เดยีวกนั	Bulk Blending Fertilizer 
โดยมีสาเหตุดังนี	้
	 1.	 วัตถุดิบหลักที่น�าเข้ามาผลิตปุ๋ยเคม	ี เช่น	ปุ๋ยยูเรีย	 แอมโม 
เนียมซัลเฟต	ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	และโพแตสเซียมคลอไรด์
	 2.	 น�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคม	ี
	 3.	 สารเติมเต็ม	Filler	หรือ	ดิน	ที่เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ย
เคม	ี(แหล่งที่มาของดินที่ใช้เป็นสารเติมเต็มในการผลิตปุ๋ยเคมี)

ความเป็นไปได้ของการปนเปื้อนโลหะหนัก

ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีของประเทศไทย

	 ประเทศไทยน�าเข้าปุย๋เคมมีาใช้ภายในประเทศ	เฉลีย่ประมาณ	
90-95%	ในแต่ละปี	โดยแบ่งสูตรปุ๋ยเคมีที่น�าเข้ามาเป็นสองส่วน	คือ	
 1. การน�าเข้าปุย๋เคมใีนรปูแม่ปุย๋ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และ
โพแทสเซียม	 แล้วน�ามาผลิตเป็นปุ๋ยเชิงผสมโดยมีการผลิตเป็นสอง
ลักษณะ	คือ	ปุ๋ยเชิงผสมแบบเป็นเนื้อเดียวกัน	(Compound	Fertilizer)	
และปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน	(Bulk	Blending	Fertilizer)	ซึ่ง
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ปุ๋ยไนโตรเจน	ได้แก	่ยูเรีย	(UREA:46-0-0)	และ
แอมโมเนยีมซัลเฟต	(Ammonium	Sulfate:21-0-0)	ปุย๋ฟอสฟอรสั ส่วน
ใหญ่น�าเข้ามาในรูปปุ ๋ยเชิงประกอบ	 เช่น	 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	
(DAP:18-46-0)	และโมโนแอมโมเนยีมฟอสเฟต	(MAP:11-52-0)	เป็นต้น	
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	 4.	 สารเคลือบเม็ดปุ๋ย	(Coating	Agent)	เพื่อไม่ให้เม็ดปุ๋ยจับ
ตัวกันเป็นก้อน	ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น�้ามันเป็นวัตถุดิบ
	 อย่างไรก็ตามก่อนการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผลิต
และจ�าหน่ายในประเทศไทย	 ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีในรูปแบบของปุ๋ย
ไนโตรเจน	 ปุ ๋ยฟอสฟอรัส	 และปุ ๋ยโพแตส	 ผู ้ผลิตจ�าเป็นต้องแจ้ง 
รายละเอียดของแม่ปุ๋ยและสูตรปุ๋ยเคมีนั้น	 ๆ	 รวมทั้งเปอร์เซ็นต์การ 
ปนเปื้อนโลหะหนักให้ผู้น�าเข้าทราบก่อนน�าเข้า	

ผลการทดสอบโลหะหนัก : ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP:18-46-0)

 ชนิดของโลหะหนัก                แหล่งผลิต (หน่วย ppm)
 จีน ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย โมร๊อกโก
สารหนู	(As)	 47	 1.3	 <1	 Na
แคดเมียม	(Cd)	 2.131	 2.2	 <1	 21.59
ปรอท	(Hg)	 1	 0.02	 <0.2	 Na
ตะกั่ว	(Pb)	 22	 1.2	 <5	 Na
โครเมียม	(Cr)	 25.438	 94	 <5	 Na

หมายเหตุ :	แหล่งผลิตปุ๋ยเคมี	ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	(DAP:18-46-0)	
ในตารางเป็นเพียงบางแหล่งผลิตจากประเทศนั้น	ๆ	เท่านั้น

ผลการทดสอบโลหะหนัก : Muriate of Potash 
(Potash, Potassium Chloride)

     ชนิดของโลหะหนัก ผลการทดสอบ
สารหนู	(As)	 <	0.5	ppm
แคดเมียม	(Cd)	 <	0.2	ppm
โครเมียม	(Cr)	 <	1.0	ppm
ตะกั่ว	(Pb)	 <	20.0	ppm
ปรอท	(Hg)	 <	0.12	ppm

หมายเหตุ :	แหล่งผลิต	จากประเทศแคนาดา	
แหล่งผลติปุย๋เคม	ีMuriate	of	Potash	(Potash,	Potassium	Chloride)	
ในตารางเป็นเพียงบางแหล่งผลิตจากประเทศแคนาดา	

ผลการทดสอบโลหะหนัก : Ammonium Sulfate Analysis

ชนิดของโลหะหนัก จีน ไต้หวัน
สารหนู	(As)	 	0.001	ppm	 0.001	ppm
แคดเมียม	(Cd)	 0.13	ppm	 0.12	ppm
โครเมียม	(Cr)	 	1.0	ppm	 0.13	ppm
ตะกั่ว	(Pb)	 0.17	ppm	 0.17	ppm
ปรอท	(Hg)	 Not	detected	 Not	detected

หมายเหต ุ:	แหล่งผลติปุย๋เคม	ีAmmonium	Sulfate	ในตารางเป็นเพยีง
บางแหล่งผลิตจากประเทศนั้น	ๆ
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ข้อก�าหนดค่ามาตรฐานที่มีสารปนเปื้อนของโลหะในอาหาร

  โลหะหนัก  ปริมาณที่ปนเปื้อนได้ในอาหาร 
ทองแดง	(Cu)	 ไม่เกิน	20	มิลลิกรัม	 ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกนิ	20	ppm)
ตะกั่ว	(Pb)	 ไม่เกิน	1	มิลลิกรัม	 ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกิน	1	ppm)
ปรอท	(Hg)	 ไม่เกิน	0.5	มิลลิกรัม		ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกนิ	0.5	ppm)
สารหนู	(As)	 ไม่เกิน	2	มิลลิกรัม		 ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกิน	2	ppm)
แคดเมียม	(Cd)	 ไม่เกิน	2	มิลลิกรัม		 ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกิน	2	ppm)

การก�าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน เพื่อเกษตรกรรมและกิจการอื่น ๆ

โลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่
สารหนู	(As)	 ไม่เกิน	25	มิลลิกรัม		 ต่อ	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกิน	25	ppm)
แคดเมียม	(Cd)		ไม่เกิน	762	มิลลิกรัม		 ต่อ	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกิน	762	ppm)
ทองแดง	(Cu)	 ไม่เกิน	35,040	มิลลิกรัม	ต่อ	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกนิ	35,040	ppm)
ตะกั่ว	(Pb)	 ไม่เกิน	800	มิลลิกรัม		 ต่อ	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกิน	800	ppm)
ปรอท	(Hg)	 ไม่เกิน	263	มิลลิกรัม		 ต่อ	1	กิโลกรัม	 (ไม่เกิน	263	ppm)

ข้อมูลจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก�าหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน ประกาศลงวันที่ 6 มกราคม 2564

Basic yellow 2

 สาร Basic Yellow 2	 เป็นสารอินทรีย์ท่ีมีชื่อทางเคมี	 คือ	
2,5-Dimethoxy-4-[4methylphenyl	 azo]	 -N,N-dimethylaniline	
hydrochloride	 หรือที่รู ้จักกันในชื่อ	 Auramine	 O	 เป็นสารเคมี
สังเคราะห์ที่ใช้ในการย้อมสีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ	 กระดาษ	 และหนัง	 
แต่เป็นสารต้องห้ามใช้ในอาหาร	เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ลักษณะและคุณสมบัติ
	 -		 เป็นผงสีเหลือง	ละลายได้ในน�า้และแอลกอฮอล์
	 -		 ใช้ในการย้อมสเีส้นใยสงัเคราะห์	เช่น	อะครลิกิ	ไนลอน	และ
โพลีเอสเตอร	์	
	 -	 ใช้ในการพิมพ์ผ้า	และย้อมสีเซลล์ในห้องปฏิบัติการ
 อันตรายต่อสุขภาพ
	 -		 สารก่อมะเร็ง	 องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 จัดให้	 Au- 
ramine	O	 เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่ม	2B	ซึ่งหมายความว่ามีหลัก
ฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าก่อมะเร็งในมนุษย์	 แต่มีหลักฐานเพียงพอใน
สัตว์ทดลอง
	 -		 การระคายเคือง	 การสัมผัสหรือสูดดมสารนี้อาจท�าให้เกิด
การระคายเคืองในระบบทางเดิน	หายใจ	คลื่นไส	้และอาเจียน
 การใช้ในอาหาร
	 การใช้	Basic	Yellow	2	ในอาหารเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลาย
ประเทศ	เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Basic Yellow 2 กับการใช้ในปุ๋ย

	 กรณีทุเรียน	ตรวจพบการใช้ส	ีBasic	Yellow	2	ในทุเรียนส่ง
ออกไปประเทศจีน	 ในปี	พ.ศ.	 2566	 ในทุเรียนส่งออกบางล็อต	ท�าให้มี
การเรียกคืนสินค้าและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ	ท�าให้ทางการ
จนีออกมาตรการในการสุม่ตรวจทุกลอ็ตทีส่่งเข้าจนีต้องมผีลการทดสอบ
จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากประเทศจีน	เนื่องจากกังวลว่า
สารดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
 อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าสี Basic Yellow 2 ใช้ใน
ปุย๋ และโดยทัว่ไปแล้ว สทีีใ่ช้ในปุย๋ส่วนใหญ่จะเป็นสีทีไ่ด้จากธรรมชาติ 
เช่น สีจากพืช หรือสีจากแร่ธาตุ	 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สีในปุ๋ย	
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร	หรือผู้ผลิตปุ๋ย

ที่มา : บทความเกษตรก้าวหน้า 16 มกราคม 2568 : สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�า ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :		 อนันต์	ดาโลดม,	สุรพงษ์	โกสิยะจินดา,	วิจิตร	วังใน,	วิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์
บรรณาธิการ : 	 พรรณนีย์	วิชชาชู
ประจ�ากองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :		 กนกรัตน	์สิทธิพจน์,	เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ,	ปิยนุช	นาคะ,	
	 สุนิสา	บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :	 สร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :	 ดวงรัตน	์ศิวสฤษดิ์	/	กาญจนา	โยธารักษ์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 ข่าวสารสมาคมพชืสวน	ฉบบันีเ้ป็นฉบบัแรกของปี	2568	แม้จะผ่านปีใหม่
มาแล้วหลายเดือน	 แต่ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่	 2568	 ส�าหรับท่านสมาชิกที่เพิ่งจะได้ 
พบกันผ่านข่าวสารสมาคมฉบับนี	้
	 เหลือเวลาอีก	1	ปีเศษ	งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธาน	ี2569	ก็จะเกิด
ขึ้นแล้ว	เมื่อวันที	่25	กุมภาพันธ์	2568	ที่ผ่านมา	ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี	้
โดยนางสาวอนงค์นาถ	จ่าแก้ว	ผูช่้วยเลขานกุารรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	เป็นประธาน	สรปุสาระส�าคญัได้ว่า	งานมหกรรมพชืสวนโลกจงัหวดัอดุรธาน	ี
พ.ศ.2569	จะจัดขึ้นระหว่างวันที่	1	พฤศจิกายน	2569	-	14	มีนาคม	2570	รวม	
135	วัน	ณ	พื้นที่ชุ่มน�้าหนองแด	ต�าบลกุดสระ	อ�าเภอเมืองอุดรธาน	ีจังหวัดอุดรธาน	ี
ภายใต้แนวคิด	“Diversity	of	Life,	connecting	people,	water	and	plants	for	
sustainable	living	ความหลากหลายแห่งสรรพชวีติ	:	สายสมัพนัธ์แห่งผูค้น	สายน�า้
และพชืพรรณ	สูก่ารด�ารงชวิีตท่ีย่ังยนื”	พร้อมชวูสิยัทศัน์	“ประเทศไทยมีความมัน่คง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน”	รวมพื้นที่จัดงาน	1,030	ไร	่
 วตัถปุระสงค์	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
ทรงครองราชย์ครบ	10	ปี	และสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 6	 รอบ	 เพื่อน�าความรู ้
แลกเปลี่ยนวิชาการและเทคโนโลยีสู ่ระดับนานาชาติ	 โชว์ศักยภาพพืชสวนโลก 
โดยเฉพาะการจัดงานบนพื้นที่ชุ่มน�้าเป็นครั้งแรกของโลก	 มุ่งสู่เป้าหมาย	 “เมือง
อจัฉรยิะศนูย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเทีย่วและไมซ์ (MICE) ในอนภุมูภิาค 
ลุ่มแม่น�า้โขง”	ที่ส�าคัญอีกประการคือ	ครบรอบสถาปนาเมืองอุดรธาน	ี134	ปี	
	 ส�าหรบัการออกแบบพืน้ทีแ่ละกจิกรรมแบ่งการใช้งานออกเป็นทัง้หมด	6	
โซน	โดยมพีืน้ทีไ่ฮไลท์การจดักจิกรรม	ได้แก่	โซนสวนนานาชาต	ิโซนอาคารเรอืนกระจก 
(Greenhouse)	ส�าหรบัการประกวดพชื	และอาคารอ�านวยการ	(Exhibition	Building) 
ส�าหรบัการประกวดสวนนานาชาตใินอาคาร	โซนพืน้ทีจ่ดัแสดงนวตักรรมทางการเกษตร
ที่ทันสมัย	รวมไปถึงแปลงรวบรวมพันธุ์	การปลูกพืชผสมผสาน	โซนสวนการเกษตร
ไทย	และ	โซนสวนป่าคาร์บอนเครดิตและเรือนเพาะช�า
	 งานนี้จังหวัดอุดรธานี	 จะชูอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	 คือ	ดอกบัวแดง และ
ศลิปะบนเครือ่งป้ันดนิเผาบ้านเชยีง	มาผสมผสานจนเกดิเป็นสญัลกัษณ์ดอกบวัลาย
ไหบ้านเชยีงซึง่ดอกบวัแดง	สือ่ถงึทะเลบวัแดง	ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัโดย	CNN	ให้เป็น	
1	 ใน	 15	 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี 
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
	 รอคอยอีกไม่นาน	 เราจะได้เที่ยวชมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี	 
พ.ศ.2569	 กันแล้ว	 และ	 ข่าวสารสมาคมพืชสวน	 จะได้ติดตามความก้าวหน้า 
มารายงานเป็นระยะ	ๆ
 พบกันใหม่ฉบับหน้า

สาราณียกร

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 

นายอนันต์	ดาโลดม

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 นายก�าธร	เดชสกุลธร

รศ.วิจิตร	วังใน	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา

ดร.สุรพงษ	์โกสิยะจินดา	 ศาสตราจารย์สมเพียร	เกษมทรัพย์	

นายกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	 คุณหญิงประไพศร	ีพิทักษ์ไพรวัน

นายวิรัช	จันทรัศมี	 ดร.วีระชัย	ณ	นคร

นางลักขณา	นะวิโรจน์	 นายเย็ณลือชา	วีระวัฒนเมธิน

นางพวงผกา	คมสัน	 นายมนตรี	คงตระกูลเทียน

นายยรรยง	ประเทืองวงศ์	 ดร.ทรงพล	สมศรี

ดร.สุวิทย์	ชัยเกียรติยศ	 นายสกล	มงคลธรรมากุล

ผศ.ดร.ณ	นพชัย	ชาญศิลป์	 นายอรรณพ	ทองคุ้ม

นายอุดม	ฐิตวัฒนะสกุล	 รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์	กังขาว

นายโอฬาร	พิทักษ์	 นายกสมาคมกล้วยไม้โคราช

คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ		 นายวิโรจน	์หิรัญยูปกรณ์

อุปนายก 	 นางกนกรัตน	์สิทธิพจน์	

	 นางสาวพรรณนีย	์วิชชาชู

	 นายไกรสิทธิ์	โรจน์เกษตรชัย

เลขาธิการ		 นายสุพล	ธนูรักษ์

เหรัญญิก		 นางกนกรัตน	์สิทธิพจน์

นายทะเบียน		 นางดวงรัตน	์ศิวสฤษดิ์

สาราณียกร		 นางสาวพรรณนีย	์วิชชาชู	

กรรมการฝ่ายต่างประเทศ		 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค	

กรรมการฝ่ายประชุม/สัมมนา		 นางปิยนุช	นาคะ

 และทัศนศึกษา  

กรรมการกลาง 

นายนิยมรัฐ	ไตรศรี	 ดร.เศรษฐพงศ	์เลขะวัฒนะ

รศ.ดร.พัชรียา	บุญกอแก้ว	 นางมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์

นางสาวมณฑกาฬ	ลีมา	 นายศุภเชษฐ์	บุญประสพ

นายณัฐ	กันตรัตนากุล	 นายรัฐพล	โพธิ์นิยม

เจ้าหน้าที่สมาคม   

ผู้จัดการสมาคม	 	 	 นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคม	 	 นางสร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ

ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคม	 	 นางกาญจนา	โยธารักษ์

เจ้าหน้าที่สมาคม	 	 	 นางนิตยา	บูรณวิทย์

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578	โทรสาร	0-2940-6579	
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